



## รมต.เกษตรฯ ติดตามสถานการณ์น้ำภาคเหนือ ร่วมมือทุกฝ่ายแก้ปัญหาอุทกภัยจากฝนตกหนัก

รมต.เกษตรฯ ร่วมประชุมเร่งติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน ร่วมกับ รองนายฯ ภูมิธรรม โดยให้ทบทวนแผนบริหารน้ำ 3 ปี จับมือทุกหน่วยงาน ร่วมแก้ไขปัญหามหาอุทกภัยจากฝนตกหนัก โดยเฝ้าระวังแม่น้ำยม ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยให้กระตบน้อยที่สุด ขณะนี้ 4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยามีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 60%

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน สยามเสน



ที่ประชุมได้ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำ 3 ปี โดยมุ่งเป้าหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปัจจุบัน พร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการข้อมูล และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อทราบข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นเพื่อประสานหน่วยงานในการแก้ไข การเตรียมความพร้อมและการติดตาม ประเมินสถานการณ์ รวมถึงมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลหมายต่างๆ หากประเมินได้ว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยให้เร่งประกาศเขตภัยพิบัติได้ทันที



ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยม-น่าน เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 67 เวลา 10.00 น.) ที่สถานีวัดน้ำยม Y.20 อ.สอง จ.แพร่ มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 1,500 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มเริ่มลดลง โดยปริมาณน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรา 1,008 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งบางแห่ง ในขณะที่สถานีวัดน้ำ Y14A อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 640 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รมต.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังพร้อมควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำแม่ซ้ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ก่อนจะไหลผ่านตัวเมืองให้อยู่ในอัตรา 540 ลบ.ม./วินาที ด้วยการใช้น้ำส่วนหนึ่งผ่านประตูระบายน้ำหกบาท ลงสู่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมสายเก่า ก่อนจะผันไปเก็บไว้ที่พื้นที่หนองน้ำทุกบางระกำ ส่วนพื้นที่ด้านท้าย ปตร.หาดสะพานจันทร์ จะใช้คลองและระบบชลประทานทั้ง 2 ผัง ระบายน้ำเข้าไปในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมปริมาณไหลผ่านสถานี Y.4 อ.เมืองสุโขทัย ไม่ให้เกิน 460 ลบ.ม./วินาที หวังลดผลกระทบต่อนพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนในตัวเมืองสุโขทัย



ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำน่าน ที่สถานีวัดน้ำ N.64 บ้านผาขวาง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลำสุดปริมาณน้ำเริ่มลดลง ในขณะที่สถานีวัดน้ำ N.1 สำนักงานป่าไม้ อ.เมืองน่าน และสถานีวัดน้ำ N.13A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา ปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำทางตอนบนไหลมาสมทบ ส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณ อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม-น่าน ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 67) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 45,430 ล้าน ลบ.ม. (60% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) ยังสามารถรองรับน้ำได้รวมกันอีกกว่า 30,907 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 12,420 ล้าน ลบ.ม. (50% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) ยังสามารถรองรับน้ำได้รวมกันอีกกว่า 12,451 ล้าน ลบ.ม.



จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือ และประเทศลาว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับในช่วงวันที่ 22-24 ส.ค. 67 จะมีแนวพัดสลับของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบน ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ส.ค. 67 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ได้สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศ ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน พิชณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ บึงกาฬ นครพนม และสุพรรณบุรี อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าจากสถานีโทรมาตรมาวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์

มีการจัดจรรยาบรรณให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักรสับสื่อนอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยง ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนบูรณาการร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานปฏิบัติตาม 10 มาตรการรองรับฤดูฝนปี 67 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567

🏠 **คอลัมน์** - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ



## 2 รมต.เกษตรฯ ลุยมอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พะเยา-น่าน

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567, 19.34 น.

## “2 รมต.เกษตรฯ” ลุยมอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พะเยา-น่าน

วันนี้ (23 ส.ค.67) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ ได้แก่ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา โดยมีจำนวนครัวเรือนได้รับผลกระทบ 250 ครัวเรือน และชุมชนท่าวังควาย บ้านแม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา มีจำนวนครัวเรือนได้รับผลกระทบ 300 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ได้กำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จัดตั้งโรงครัวผลิตอาหารและแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ในพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดเชียงราย ข้าวกล่อง 500 กล่อง ถุงยังชีพ 500 ชุด 2) จังหวัดพะเยา ข้าวกล่อง 300 กล่อง ถุงยังชีพ 700 ชุด 3) จังหวัดแพร่ ข้าวกล่อง 1,000 กล่อง ถุงยังชีพ 200 ชุด และ 4) จังหวัดน่าน ข้าวกล่อง 300 กล่อง ถุงยังชีพ 500 ชุด

ขณะที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมมอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.เชียงกลาง ต.เปือย อ.เชียงกลาง ต.แงง ต.เจดีย์ชัย อ.เปือย และ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา ซึ่งจังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2567 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย รวมถึงพื้นที่เกษตร ประมงและปศุสัตว์ โดยน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.เปือย อ.ท่าวังผา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.เมืองน่าน อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.บ้านหลวง และ อ.เวียงสา

ทั้งนี้ ได้รับรายงานผลกระทบด้านการเกษตร ด้านพืช (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.67) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 9 อำเภอ 54 ตำบล คาดการณ์พื้นที่เสียหายทั้งหมด 4,277 ไร่ จำแนกเป็น ข้าว 2,915 ไร่ พืชไร่ 1,257 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 102 ไร่ ด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 8 ตำบล 25 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,051 ราย จำแนกเป็น โค 1,386 ตัว ไก่ 36,747 กระบือ 1 ตัว สุกร 1 ตัว แพะ 36 ตัว รวม 38,171 ตัว และแปลงหญ้า 652 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายที่แท้จริง (หลังน้ำลด)

สำหรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำน่าน ปัจจุบัน 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่สถานีวัดน้ำ N.64 บ้านผาขวาง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ลำน้ำปริมาณน้ำเริ่มลดลง ขณะที่สถานีวัดน้ำ N1 สะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมือง จ.น่าน มีแนวโน้มลดลง ส่วนสถานีวัดน้ำ N13A บ้านบุญนาคร อ.เวียงสา จ.น่าน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โครงการชลประทานน่าน รายงานว่าแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมีฝนตกสะสมและต่อเนื่องในพื้นที่ โดยได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมา จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 5 - 7 วัน



## ด้านการดำเนินการช่วยเหลือ

1) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอ สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรช่วงเกิดภัยและภายหลังน้ำลด พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินการในขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

2) โครงการชลประทานน่าน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ สะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อช่วยสูบน้ำระบายในพื้นที่เศรษฐกิจ (เทศบาลเมืองน่าน)

3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ประสานงานกำหนดจุดอพยพสัตว์ให้พร้อมในพื้นที่เสี่ยง และดำเนินการจัดแบ่งทีมเข้าช่วยเหลือเร่งด่วน

4) ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดน่าน ได้เฝ้าระวังและเตรียมการรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยการประสานงานผ่านทาง LINE กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะร่วมแรงร่วมใจกับทุกหน่วยงานเพื่อเข้าช่วยเหลือด้วยจิตอาสาตลอดสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมทรัพยากรสนับสนุน รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถเข็น จำนวน 1 คัน เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง สำรองเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1.90 กิโลกรัม (กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว และพริก) เบบี้ยงพืชอาหารสัตว์ จำนวน 23 ตัน และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ และหน่วยบริการเกษตร / ประมง / ปศุสัตว์ และหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่





# MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > SDG UPDATES เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ >

มิสเลนเจอร์

## อ.ต.ก.ยกทัพเกษตรกรชาวนบรีโกลล่าโย ผลไม้ดีเมืองไทยภาคเหนือ 19-30ส.ค. ที่ตลาด อ.ต.ก.จตุจักร

วันที่ 23 สิงหาคม 2567 - 15:11 น.

Facebook Twitter LINE Copy Link

X



## อ.ต.ก.ยกทัพเกษตรกรชาวบรีโกลล่าโย ผลไม้ดีเมืองไทยภาคเหนือ 19-30ส.ค.ที่ตลาด อ.ต.ก.จตุจักร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ยกทัพเกษตรกรชาวสวนลำไย คัดสรรของดีเมืองเหนือเกรดพรีเมียม ปลุกในพื้นที่ที่ดีที่สุดของประเทศไทย เน้นแน่น ราคาหลักสิบ คุณภาพหลักร้อย คาดช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม ที่ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน จตุจักร กทม. วันที่ 23 สิงหาคม

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ชวนบรีโกลล่าโย ผลไม้ดีเมืองไทยภาคเหนือ” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคน้ำผลไม้ไทย ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ นับว่ามีความสำคัญยิ่ง

นายประยูร อินสกุล กล่าวว่า ประชากรภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละจำนวนมาก โดยเฉพาะลำไยที่มีผลผลิตสูงกว่าพืชเศรษฐกิจอื่น แต่มีปัญหาทางด้านการตลาด อ.ต.ก.จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายลำไยคุณภาพให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร ช่วยกระจายผลผลิตลำไยของ เกษตรกรออกนอกพื้นที่ เพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลผลิตลำไย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร นำผลผลิตลำไยคุณภาพมาจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองหรือสมาชิกในกลุ่มให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

อ.ต.ก. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าดีในงาน “ชวนบริโภคผลไม้ดีเมืองไทยภาคเหนือ” สินค้าเด่นจากเมืองเหนือที่คัดสรรเกรดพรีเมียม มาให้ช้อป ชิม กันแบบจุใจ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม เวลา 09.00 น -16.00 น. ที่ ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน จตุจักร กทม. นอกจากนี้ยังได้มีการ กระจายผลผลิตลำไยไปยังหน่วยราชการต่างๆ โดยวันที่ 26 สิงหาคม จัดที่กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมทางหลวงชนบท, วันที่ 27 สิงหาคม จัดที่กระทรวงแรงงาน และกรมวิชาการเกษตร, วันที่ 28 สิงหาคม จัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 29 สิงหาคม จัดที่กระทรวงมหาดไทย และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT) และวันที่ 30 สิงหาคม จัดที่กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (TOT)

X







# เชียงใหม่-พะเยา-น่าน ท่วมวิกฤต

**รัฐบาลตั้งวอร์รูมเกาะติด  
จัดศูนย์พักพิงหมื่นแห่ง  
ระดมเร่งอพยพชาวบ้าน  
ช่วยระทึก 12กรูตอย'  
ว.ทำขนน้ำเตรียมรับบ่า**

‘ภูมิธรรม’ถกด่วน 3 กระทรวง  
มหาดไทย-เกษตรฯ-ทส. ตั้งวอร์รูมที่  
กรมชลประทาน มอนิเตอร์น้ำภาพ  
รวมทั้งหมด จัดศูนย์พักพิงกว่าหมื่น  
แห่ง ยันเขื่อนใหญ่ □อ่านต่อหน้า 12



🏠 **อพยพ** - ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใน ต.เวียง อ.เวียง จ.เชียงราย อพยพขนย้ายข้าวของหนีน้ำท่วม หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ำป่าจากเทือกเขาป่าท่อมพื้นที่อยู่อาศัยและการเกษตรเมื่อวันที่ 22 ส.ค.

● **ท่วมวิกฤต** □ **ต่อจากหน้า 1**  
ภาคเหนือรับน้ำได้อีก 40% สั่งแพร่-สุโขทัย-พิษณุโลก รับน้ำเหนือจากน่าน ปก.ประสาน 43 จว.เหนือ อีสาน กลางและใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำและน้ำล้นตลิ่งช่วง 24-30 ส.ค. น่านวิกฤตหนักท่วมขยายวง 10 อำเภอ บ้านจมกว่าพันหลัง น้ำทะลักพื้นที่

สก.ในกลางเมือง นายเล็กน่านหัวหน้าท่วมหนักซำรอยปี 54 ระดมสูบน้ำข้ามกินผู้ว่าฯ เชียงรายเร่งสะพานชั่วคราว เติง-ภูชี้ฟ้าสั่งเวทท่วมแล้ว 3 ราย เค็ดครือนกว่า 5 พันครัวเรือน พื้นที่เกษตรฯ กว่าหมื่นไร่ สามเหลี่ยมทองคำระทึก ดินสไลด์ริมโขง เร่งช่วยครุมีธรรมติดอยู่ในโรงเรียนบนคอยผาตั้ง  
★ **‘อิง’สั่งกำลังใจภัยน้ำท่วม**

เมื่อเวลา 11.28 น. วันที่ 22 ส.ค. ภายหลังเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหนักกินพื้นที่กว้างในแถบจังหวัดภาคเหนือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความแสดงความห่วงว่า “คลื่นได้ติดตามข่าวน้ำท่วมในภาคเหนือ โดยเฉพาะน่าน



เชียงราย และพะเยา อย่างใกล้ชิดด้วยความ เป็นห่วงและกังวลใจ ต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ แม้ว่าขณะนี้ คลื่นจะยังไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง กระบวนการก่อนการเข้ารับหน้าที่ตาม รัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้ส่งผ่านความห่วงกังวล นี้ไปยังท่านภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในขณะนี้ ซึ่งคุณภูมิธรรมมีความห่วงกังวล เช่นเดียวกัน จึงได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน รวมทั้งวางแผน พื้นที่พายุความเสียหายด้วยแล้ว”

น.ส.แพทองธารระบุอีกว่า “ทราบว่าคุณสุริยะ รองนายกรัฐมนตรี ก็ทราบถึงความห่วงกังวลของดิฉัน และท่านเอง ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเช่นกัน ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ติดตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง ดิฉันขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังขณะนี้ค่ะ”

### ★ ถกตั้งวอร์รูม-ศูนย์จว.ท่วม

ต่อมา เวลา 13.00 น. ที่กรมชลประทาน ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ถนนสามเสน เขตดุสิต นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เรื่องอุทกภัย หรือการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร และสหกรณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายฯ และรมว.มหาดไทย นายอรรถกรศิริวิทย์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายภูมิธรรมกล่าวในที่ประชุมว่า ขอฝาก นายฯ ด้วย ท่านยังไม่ได้โปรดเกล้าฯ นายฯ เองก็เป็นห่วงประชาชน ส่วนที่



🏠 **น่านวิกฤต** - จนท.อบจ.ลุยน้ำนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลายหมู่บ้านใน อ.ท่าวัง จ.น่าน สถานการณ์วิกฤตกินพื้นที่ 10 อำเภอ และน้ำได้หลากเข้าสู่เขตเศรษฐกิจใจกลางเทศบาลเมืองน่าน เมื่อวันที่ 22 ส.ค.

เรียกประชุมวันนี้ เพราะเราต้องการรับรู้ ข้อมูลร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทั่วม อย่างเร่งด่วน ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณ ก่อนข้างมาก และมีร่องอากาศทำให้มีพายุ เข้ามาได้อีก 1 สัปดาห์ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมกับตนเมื่อคืนนี้ได้ทราบถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และประสาน หน่วยงาน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย (มท.) และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพูดคุยกับทส. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ต้องนำสถานการณ์ทั้งหมด มาสรุปให้ตรงกัน ซึ่งมีทั้งข้อมูลจากกรม อุตุฯ วิทยุอากาศให้สรุปสถานการณ์ให้ตรง ที่สุดเพื่อแก้ไข พร้อมสั่งตั้งวอร์รูมที่กรมชล ประทาน เพื่อมอนิเตอร์น้ำภาพรวมทั้งมด

ภายหลังการประชุม นายภูมิธรรมกล่าวว่า จากสถานการณ์ที่จ.เชียงราย น้ำเยอะ เกิด น้ำท่วมเนื่องจากมีฝนตกมาประมาณ 200 มิลลิเมตร (ม.ม.) และไม่มีที่ท่าว่าฝนจะหยุด จึงสั่งให้มท.ไทย ดำเนินการตามแผน เฉพาะหน้าตั้งศูนย์ในแต่ละจังหวัดโดยผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นหน่วยงานดูแล สำหรับ กระทรวงเกษตรฯ ให้ดำเนินการในการดูแล เชื้อนชลประทานทั้งหมด เพราะเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการน้ำ จะสามารถเตรียมการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

“เบื้องต้นสบายใจได้ขณะนี้เขื่อนสิริกิติ์ สามารถรองรับน้ำในภาคเหนือได้อีกประมาณ 40% ของความจุ เพราะน้ำในเขื่อนมีอยู่ ประมาณ 60% ของความจุเขื่อน สำหรับ น้ำจากจ.เชียงราย พะเยา ทั้งหมดจะไหล ลงแม่น้ำโขงเป็นน้ำหลากซึ่งใช้เวลา 2-3 วันสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่จะมีฝน ใหม่มาสมทบอีก ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลฯ จะมอนิเตอร์สถานการณ์ ตลอด 24 ชม. เพื่อลดผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำท่วม ที่จะเกิดกับประชาชน ส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ต้องประสานกับกรมชลประทาน และกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบว่า ระหว่างทางน้ำไหลผ่านถนนมีช่วงไหนบ้าง ที่จำเป็นต้องเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และกระทบกับประชาชนให้น้อยลง หรือจำเป็นต้องเจาะถนนก็ต้องเจาะ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว” นายภูมิธรรมกล่าว

★ จัดศูนย์พักพิง 10,767 แห่ง

รายงานข่าวในที่ประชุมแจ้งว่า สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไป มวลน้ำในพื้นที่ จ.พะเยาจะไหลลงสู่แม่น้ำยมไปยัง จ.แพร่ สุโขทัย และพิษณุโลก โดยใช้เวลา 2-3 วันสำหรับมวลน้ำจากน่าน ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ ปัจจุบันเขื่อน มีปริมาณน้ำเก็บกัก 6,008 ล้านลบ.ม. ซึ่งยังรองรับปริมาณน้ำได้อีก 3,501 ล้านลบ.ม. โดยปก.ประสาน จ.แพร่ สุโขทัย และพิษณุโลก เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ไว้เป็นการล่วงหน้า

สำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่เกิดอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่จำนวน 55 รายการ อาทิ รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว สูบส่งระยะไกล รถผลิตน้ำดื่มเรือพลาสติก ฯลฯ รวมถึงสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 9,000 ชุด

ด้านการติดตาม ประเมินสถานการณ์ โดยมี การแจ้งเตือนภัยผ่านหอเตือนภัยที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัย 1,460 แห่ง พร้อมทั้งได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้มีโทรสารแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 24-30 ส.ค. ภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ภาคกลาง 8 จังหวัด ภาคใต้ 8 จังหวัด รวม 43 จังหวัด

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ได้ประสานให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 10,767 แห่งสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยในกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงจนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน

### ★ มหาไถยสั่งแผนเผชิญเหตุ

ค่านายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำยังไม่ถึงระดับน้ำยังกังวลขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งมท. เตรียมพร้อมของแผนเผชิญเหตุแล้ว โดยสั่งการไปยังกรมการปกครอง

และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้เตรียมรับมือแล้ว ส่วนการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขอประชุมติดตามสถานการณ์ก่อน หลังจากการประชุมในวันนี้จะได้รับความชัดเจนถึงแผนการการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจะซ้ำรอยปี 54 หรือไม่ว่า เป็นน้ำหลากปริมาณฝนตกรอบนี้หนักในรอบ 20 ปี ยืนยันว่าพายุหลังจากนี้จะเริ่มเบา เพราะจะมีพายุเข้ามาอีกครั้งช่วงต้นเดือนก.ย. ย้ำว่าภายในเดือนส.ค.นี้จะไม่พายุ ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนบนภูเขาที่ จ.เชียงราย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ทหารไปช่วยลงมาแล้ว โดยวันที่ 23 ส.ค. ตนและรมว.เกษตรและสหกรณ์ จะขึ้นเหนือตอนแรกจะไปวันนี้ แต่ไม่มีเครื่องบิน

### ★ กรมข้าวตำรองเมล็ดพันธุ์ช่วย

นายฉัตรกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในครั้งนี้ โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีพี่น้องชาวนาได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้กรมการข้าว เข้ามาดูแลพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบโดยด่วน และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เตรียมความพร้อม ในการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้การช่วยเหลือชาวนาให้ทันล่งที่หลังน้ำลด นอกจากนี้ กรมการข้าว ได้สั่งการให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดทำถุงยังชีพจำนวน 2000 ถุง พร้อมข้าวสารจำนวน 50 ตัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

ค่านายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่าร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 24-30 ส.ค.ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ได้แก่ ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

### ★ ล้ง 43 จว.ระวังท่วม-ดินถล่ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครพนม

ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยปก.จึงประสานแจ้ง 43 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มม. ในเวลา 24 ชั่วโมง

### ★ น่านวิกฤต-ท่วม 10 อำเภอ

ค่านายอนุทิน นำทีมเข้าสู่วิกฤต ขยายวงกว้างใน 10 อำเภอ ได้แก่ อ.เฉลิมพระเกียรติ, พงษ์ช้าง, เชียงกลาง, ปัว, ท่าวังผา, บ้านหลวง, เวียงสา, นาน้อย เมือง และภูเพียง บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมรวมแล้วกว่า 1 พันหลังคาเรือน

โดยน้ำท่วมหนักสุดที่อ.ท่าวังผา วงกว้างใน 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านท่าวังผา ม.2 และ ม.7 และบ้านอาฮาม ม.3. สบยาว ม.4 ต.ท่าวังผา บ้านนาหนูน ต.ผาตอ และที่ บ้านดอนตัน. สบหนอง

ต.ศรีภูมิ ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านมากกว่า 700 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมสูง โดยบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมมิดหลังคา และระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ น้ำขึ้นไปชั้น 2 ของบ้าน ไม่สามารถขนหน้มาได้ ต้องปล่อยให้จมน้ำ และเตรียมอพยพไปอาศัยอยู่บ้านญาติ และที่จุดอพยพที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้ที่โรงเรียนท่าวังผาศิพวิทยาคม

ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำน่าน วัดที่ N64 สถานีผาขวาง ระดับ 12.20 เมตร (ระดับวิกฤต 9.5 เมตร) มีน้ำเพิ่มขึ้น 20 ซม. ต่อชั่วโมง และไหลลงสู่เขตกอ.เมือง ที่จุดวัดที่ N1 สถานีสะพานพัฒนาภาคเหนือ ระดับ 8.30 เมตร (ระดับวิกฤตหลังสร้างผนังกันน้ำ 9 เมตร) โดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 5 ซม.ต่อชั่วโมง ส่งผลให้น้ำได้ทะลักจากรอรั้ว และคันต่อระบายน้ำเข้าพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองน่าน

### ★ นายกเล็กหวั่นข้าวรอปี 54

นายสุรพล เขียรสุตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนบ้านเสี่ยง เก็บข้าวของย้ายรถยนต์ ยานพาหนะ ขึ้นสู่ที่สูง ทั้งนี้ภาครณีสถานการณ์น้ำค่อนข้างน่าห่วง ปริมาณน้ำมีแนวโน้มท่วมหนักเทียบเท่าปี 2554 เนื่องจากมีฝนตกสะสม ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขา ลำน้ำห้วยลีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

“วันนี้ระดับน้ำสูงเกินกว่าคันป้องกันน้ำท่วมขึ้นมากกว่า 10 ซม. ถือว่าเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ในอดีตที่มีการจดสถิติระดับน้ำตั้งแต่ปี 2506, 2549, 2554, 2559, 2561 และปีนี้สูงสุด 2567 เกินมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งน้ำล้นคันตลอดแนว มีน้ำเข้ามาจำนวนมาก ขณะนี้ทำได้เพียงการสูบน้ำเพื่อประคองสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนเก็บของหนีน้ำได้ทันและเตรียมความพร้อมในเรื่องของใช้จำเป็น อย่างไรก็ตาม ทุกจุดมีความเสี่ยง ต้องเก็บของอย่างแน่นนอน เพราะไม่สามารถควบคุมน้ำจากคันป้องกันน้ำท่วมได้ ซึ่งมีระยะทาง 9 ก.ม.ตลอดแนวขอให้ชาวชุมชนช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด” นายสุรพลกล่าว

### ★ เชียงรายสังเวทท่วมแล้ว 3 ราย

ที่จ.เชียงราย หลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันหลายสัปดาห์และน้ำจากแม่น้ำอิงที่ไหลผ่าน อ.เทิง และอ.เชียงของ จ.เชียงรายเพิ่มระดับสูงขึ้นเข้าท่วมเขต ต.เวียง อ.เทิง น้ำได้ทะลักเข้าสู่ตลาด ร้านค้า และบ้านเรือน ประกอบกับลำน้ำจากจากลำน้ำห่าวได้ไหลลงสู่แม่น้ำอิงทำให้แม่น้ำอิงเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนของ อ.เทิง โดยชาวบ้านต่างระบุว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ด้านปภ.เชียงราย รายงานว่า ตั้งแต่ วันที่ 16-22 ส.ค. เกิดน้ำท่วมทั่ว จ.เชียงราย จำนวน 10 อำเภอ 30 ตำบล 221 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 5,579 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 12,828 ไร่ บ่อปลาและบ่อกุ้ง 68 บ่อ

ล่าสุด มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ที่หมู่บ้านปงน้อย หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.คอกหลวง เป็นชายอายุ 77 ปี เสียชีวิตขณะออกไปหาปลา บริเวณทุ่งน้ำที่ถูกน้ำท่วม รายที่สองเป็นหญิง อายุ 39 ปี ชาว ต.ดับเต่า อ.เทิง สูญหาย ไปตั้งแต่เกิดน้ำหลากเมื่อเช้าวันที่ 17 ส.ค. เจ้าหน้าที่พบร่างเสียชีวิตอยู่ในลำน้ำห่าว พื้นที่หมู่บ้านทรายภาค หมู่ 6 ต.ดับเต่า และรายที่สาม จมน้ำเสียชีวิตในไร่ข้าวโพด พบว่าเป็นชาวบ้านศิลาแดง ต.ปอ อ.เวียงแก่น

### ★ สวมเสื้อยวมทองคำดิสนีย์

นอกจากนี้ยังพบว่าที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ได้เกิดดินสไลด์ บริเวณด้านหลังร้านจำหน่ายของฝากริมถนนเลียบริมน้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันอันตราย

นายพุดพิงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงรายเปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบ 10 อำเภอ 30 ตำบล 221 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบ 5,579 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 12,828 ไร่ โดยสถานการณ์หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีกลุ่มฝนและอาจจะมวนน้ำไหลมาเพิ่ม

เดิม โดยนายวรายุทธ ก่อมบุญ นายอำเภอเทิง ได้เปิดศูนย์พักที่โรงเรียนเทศบาลเวียงเทิง จำนวน 60 คน และได้ให้ครูที่มีนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้มานอนเฝ้าดูแลเด็กนักเรียน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ประสานแขวงทางทางเชียงรายที่ 2 ให้เร่งดำเนินการติดตั้งสะพานเบรลล์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ส.ค. ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย

### ★ 12 ครูต๋อยผาตั้งรอช่วยเหลือ

ส่วนความกั้นหน้า เหตุดินสไลด์ปิดทางขึ้นลงโรงเรียนบรรพตวิทิตา ตั้งอยู่บนคอกผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย หลังผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kanyarat Inthong ครูโรงเรียนบรรพตวิทิตา มัธยมคอกผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โพสต์ข้อความช่วยเหลือครู 12 คนติดอยู่ในโรงเรียน ท่ามกลางไฟฟ้าดับ ฝนตก บ้านพักกรูเกิดดินสไลด์ ต่อมาครูเมฆียวให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อช่วงเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ส.ค. ฝนตกหนักไม่หยุดจนทำให้ดินสไลด์ และเริ่มปิดทางขึ้นลงโรงเรียน จนทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ ครูครูจึงรีบประสานให้ผู้ปกครองมารับเด็กเดินเท้าลงคอกไป และให้ปกครองรอรับอยู่บริเวณด้านล่าง จากนั้นพวกตนก็แยกย้ายกันกลับไปที่บ้านพักกรู จนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมา ดินที่บริเวณบ้านพักกรู เริ่มสไลด์ลง บ้านพักเริ่มร้าวถล่มถูกน้ำซัดเคลื่อนตัวและร้าวหลายจุด พวกตนจึงรีบขนของอพยพกันมาอยู่ที่อาคารเรียน ไม่มีไฟฟ้าใช้ไร้สัญญาณโทรศัพท์

ส่วนน้ำยังพอมือใช้อยู่บ้าง แต่ตอนนี้เสบียงของพวกตนกำลังจะหมด ทำให้ครูผู้ชายต้องเดินลงคอกไปเพื่อลงไปหาเสบียงมาเพิ่มเติม แต่ก่อนข้างอันตรายมาก เนื่องจากต้องฝ่าดินและต้นไม้ที่หักโค่นขวางทางไปถนนก็เคลื่อนจากการถูกน้ำซัด อีกทั้งยังมีเสาไฟฟ้าที่ล้มหลายต้นด้วย

ครูเมฆียวเผยต่อว่า ล่าสุดเวลา 10.00 น. วันนี้ฝนหยุดตกแล้วทางกู้ภัยในพื้นที่กำลังนำอาหารและน้ำดื่มมาให้ ขณะที่ชาวบ้านและครูผู้ชาย กำลังช่วยกันตัดไม้ที่ขวาง

ถนน ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ยังไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ เนื่องจากถนนทางเข้าหมู่บ้านก็ได้รับความเสียหาย

และหลังจากที่ตัดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอรถแบ็กโฮเข้ามาฉนที่ขวางทางออกก่อน ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั้ง 12 คน ในตอนนี้ถือว่ายังโอเค และทุกคนปลอดภัยดี มีผ้าห่มที่นอน ส่วนสภาพจิตใจนั้นยอมรับว่า พวกคนที่เป็นเกษตรกรผู้หญิง ต่างรู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พวกคนได้รับความเข้มแข็งจากครูผู้ชายเป็นหลัก ครูผู้ชายดูแลพวกคนอย่างดี ทั้งไปหาซื้ออาหารให้ และรวมถึงผลักดันให้แวรรถความปลอดภัย เนื่องจากไม่รู้ว่าจะคืนจะสไลด์ลงมาเมื่อไหร่

ทั้งนี้ตนมาเป็นครูที่นี่ได้ 5 ปี เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ ครูบางท่านอยู่มานานกว่า 7 ปี ก็บอกว่าครั้งนี้หนักที่สุด

### ★ น้ำทะลัก 6 อำเภอพะเยา

ด้านจ.พะเยา จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก น้ำไหลเข้าสู่ลำน้ำแม่ต้า ได้ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน และถนนในเขตชุมชนท่าวังควาย-ภูมินทร์-ป่าลาน-อินทรีฐาน-เมืองชุม ด.แม่ต้า และชุมชนติดกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ทำให้บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับผลกระทบ และถนนในซอยถูกน้ำท่วมขังตลอดสาย ในระดับความสูง 50-70 ซม. บางซอย รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ขณะที่รถที่สัญจรไปมาในบริเวณถนนสายแม่ต้า-แม่มาเดื่อ ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ทำให้รถติดเป็นทางยาวในตอนเช้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา 3 อำเภอคือ อ.ปง เชียงม่วนและเชียงคำ เกิดน้ำป่ากลางคืน นายอำเภอ พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน องค์กรส่วนท้องถิ่น และชุดกู้ภัยต่างๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากบ้านเรือนออกมาได้

นายรัฐพล นราดิศร ผวจ.พะเยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง,

ปง, เชียงม่วน, เชียงคำ, ภูซาง และดอกคำใต้ ได้รับผลกระทบกว่า 3,400 ครัวเรือน จำนวน 11,200 คน

### ★ น้ำเขาเพชรบูรณ์ป่าทับกล้อ

ที่จ.พิจิตร มวลน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่ไหลผ่านอ.ชนแดน ได้หลากเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลทับกล้อ อ.ทับกล้อ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะและลุ่มต่ำ โดยน้ำได้ทะลักท่วมทั้งผิวการจราจรบนถนนหลวงหมายเลข 113 ตะพานหิน-เขาทราย จนต้องปิดกั้นการจราจรไป 1 ช่องทางระยะทางยาวเกือบ 200 เมตร

นอกจากนี้ น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้ไหลทะลักล้นลำคลองบอระเพ็ด และลำคลองห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.คงเจริญ จ.พิจิตร เป็นวันที่สอง ทำให้ชาวบ้านบ้านโคกเล็ก หมู่ 6 ต.ห้วยพุก บนของหมื่นน้ำไม่ทัน โดยน้ำก้อนนี้จะไหลไปทางจ.นครสวรรค์ต่อไป

### ★ แก่งกุดคู้เชียงคานน้ำล้น

ด้านอ.เชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการระบายน้ำจากเขื่อนทางไซยะบูลี สปป.ลาว ทำให้น้ำโขงมีปริมาณน้ำที่สูงมาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ แก่งกุดคู้ บ้านน้อย ต.เชียงคาน จ.เลย ร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว จำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหาร ระดับน้ำโขงเอ่อขึ้นมาจนถึงร้านอาหารแล้ว ไม่สามารถนั่งได้แล้ว โดยนับเป็นครั้งที่สองของเดือนนี้ 2 ครั้งแล้วที่ระดับน้ำโขงหนุนแบบนี้

ส่วนที่จ.หนองคาย ที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดระดับน้ำได้ 10.62 เมตร เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 30 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.58 เมตร ปริมาณน้ำฝน 25.5 มิลลิเมตร ซึ่งคาดการณ์ว่าพายุนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 50-60 ซม. เนื่องจากน้ำโขงทางภาคเหนือมีระดับสูงจะไหลมาสมทบ ทำให้ระดับน้ำโขงหนองคายเพิ่มขึ้น

# ครอบครองปลาหมอคางดำจำคุก 1 ปี

## ● เจพาะนอกพื้นที่แพร่ระบาด ● ปล่อยลงแหล่งน้ำปรับ 2 ล้าน

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ในแหล่งน้ำสาธารณะและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมือง ระบบนิเวศแหล่งน้ำและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพด้านประมงเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันพบแพร่ระบาดใน 19 จังหวัด เกิดจากการเคลื่อนย้ายปลาหมอคางดำไปยังพื้นที่อื่นๆ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศเรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ.2567 ลงวันที่ 14 ส.ค.2567 มีสาระสำคัญ คือ ห้ามมิให้บุคคลมีไว้ในครอบครองปลาหมอคางดำหรือปลาหมอคางดำมีชีวิตนอกพื้นที่การแพร่ระบาดตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกำหนด ซึ่งขณะนี้จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ระบาดทั้งหมด 19 จังหวัด

ครอบคลุมพื้นที่ 76 อำเภอ/เขต ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ชลบุรี พัทลุง และปราจีนบุรี ส่วนปลาหมอคางดำหรือปลาหมอคางดำที่ไม่มีชีวิต สามารถนำออกนอกพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 16 ส.ค.2567 หากฝ่าฝืน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าหากนำปลาหมอคางดำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดตามประกาศ เช่น ครอบครองโดยการเคลื่อนย้ายปลาหมอคางดำที่ไม่มีชีวิต ที่มีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็ง ต้องใส่ในภาชนะบรรจุมิดชิด ทั้งนี้เศษซากของปลาที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำทิ้ง และต้องมีการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ปลาหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำ เช่น นำไปทำปุ๋ยชีวภาพ นำไปต้มทำอาหารสัตว์ เป็นต้น

# ต้นปลูกข้าว

# ลด CO2

## รัฐบาล 118 ล้านยูโร อุดหนุนชาวนา 2.5 แสนราย



### งบสนับสนุน Thai Rice GCF

- ➔ เงินสนับสนุน GCF 38 ล้านยูโร
- ➔ Develop PPP BMZ 1.7 ล้านยูโร
- ➔ ภาคเอกชน 2.5 ล้านยูโร  
(เงินทุนร่วมในรูปแบบเงินสดเพื่อมอบให้กับ GIZ)
- ➔ ภาคเอกชน 1.75 ล้านยูโร  
(เงินสมทบทุนในรูปแบบต่างๆ)
- ➔ หน่วยงานปฏิบัติ (EEs) 73.3 ล้านยูโร



กรมการข้าว เตรียมคิกออฟ โปรเจกต์ “Thai Rice GCF” ต.ค.นี้ หลังได้รับเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) 38 ล้านยูโร เพิ่มศักยภาพชาวนา 21 จังหวัด หนุนการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ ยังไม่รวมงบอุดหนุนจากอื่นรวม **สูงสุด 118 ล้านยูโร** เป้า 5 ปี คาดลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2.4 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

(GIZ) ได้รับการอนุมัติจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) อนุมัติเงินสนับสนุน 38 ล้านยูโร ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Thai Rice GCF) ภายใต้การดำเนินการของโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ ตลอด 5 ปี (ปี 2567-2572) เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การทำนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภูมิอากาศ

ฐาน INFO GRAPHIC

และขยายผลการดำเนินงานของโครงการ Thai Rice NAMA ทั้งเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ โดยสนับสนุนแก่ชาวนารายย่อยกว่า 253,400 ราย รวมทั้งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของไทยได้มากกว่า 2.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq)

ดร.อรทัย ใจดีชัย ผอ.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการค้าข้าว กล่าวว่า ทางกรมได้ถอดบทเรียน โครงการ Thai Rice NAMA เป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยการสนับสนุนชาวนากว่า 1 แสนรายในการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำนาแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการให้ความรู้ผ่านการอบรม ประกอบกับมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้อง กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำนา ในพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี และได้ขยายขยายพื้นที่การดำเนินโครงการเพิ่มเติมไปสู่จังหวัดข้างเคียง เช่น จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ลพบุรี และนครราชสีมา ซึ่งโครงการได้สิ้นสุดไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว จึงได้นำมาต่อยอดในโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ ในโครงการ Thai Rice GCF ด้วยงบประมาณสูงสุดถึง 118 ล้านยูโร ผ่านการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อาทิ กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ที่

อนุมัติเงินสนับสนุนมาแล้ว 38 ล้านยูโร รวมถึง กรมการค้าข้าว, สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRIR), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (BMZ) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อีกทั้งความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าว และอื่นๆ ที่จะเชิญเข้าร่วมสนับสนุนในอนาคตต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายในการปรับตัว เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของชาวนารายย่อยจำนวน 253,400 ราย และสมาชิกในครัวเรือน 750,000 ราย ในพื้นที่เป้าหมาย 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อ่างทอง บุรีรัมย์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี สิงห์บุรี อยุธยา สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และลพบุรี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำนาได้อย่างน้อย 2.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายใต้ระยะดำเนินการของโครงการ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มติดกอล์ฟ ประมาณเดือนตุลาคม 2567 นี้

ทั้งนี้ รูปแบบของการดำเนินงานของโครงการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) จะขับเคลื่อนโครงการในเชิงบูรณาการได้อย่างเป็นระบบผ่าน 10 กิจกรรมหลัก อาทิ การสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีปล่อยคาร์บอนต่ำ การปรับพื้นที่แปลงนาด้วยระบบเลเซอร์, การจัดการน้ำระดับแปลงนา เช่น ในเขตชลประทานควรทำระบบน้ำเข้าออกคนละทาง เช่น เกิดวิกฤติน้ำเค็มรุก เป็นต้น ,การทำนาเปียก

สลับแห้ง, การใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ดิน, การใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และ การรับรองมาตรฐาน SRP ของข้าวที่ทำอย่างยั่งยืน รวมถึงระบบการรับซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าชาวนามีการปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรแนวทางปฏิบัติที่เท่าทันต่อภูมิอากาศรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SRP / GAP

พร้อมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงทางการตลาดระหว่างภาคเอกชน (ผู้รับซื้อข้าว) และชาวนา (รวมถึงโรงสี) ที่ปลูกข้าวด้วยวิธีทำนาที่ยั่งยืนและเท่าต่อภูมิอากาศตามแนวทางที่โครงการฯ ส่งเสริม เป็นต้น

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของไทยได้มากกว่า 2.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้ว ยังสามารถช่วยลดการใช้ น้ำถึง 50% เพิ่มผลผลิตการทำนา 20% เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา 20% สร้างงานให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพดินและป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นที่เพาะปลูกได้อีกด้วย

นายปวิช เกศวงค์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า “โครงการ Thai Rice GCF มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนข้าวไทย โดยจะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการเปิดตัวแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและดำเนินถึงสภาพอากาศในวงกว้าง ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายพันรายทั่วประเทศไทย ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ คาดว่าจะเริ่มในปี พ.ศ. 2567 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2572 ●

# 3สถาบันเอกชนรุดพบ ถกนโยบายฯ พร้อมร่วมมือ

บ่อนคั้นยกนักกีฬารอค  
ส่งชื่อ'4รณค.'ชุกเกษ  
เสริมศักดิ์ส่อเก้าอี้บิว  
'ชวน'กรีกใส่เคชอักษ  
อยากวันรบ.พุดครงฯ  
ผู้นำภาคเอกชน หอการค้าไทย-สภา  
อุตสาหกรรมฯ-สมาคม ★ มีต่อหน้า 8

**3สถาบัน** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
ธนาคารไทย จับเข้าคุย “นายกฯ อีจักษ์” ยืนยันพร้อมทำงานร่วมกัน คาดนำกรรม.ใหม่ถวายสัตย์ปลายเดือน ก.ย. มันใจแจกเงินหมื่น ข้าราชการให้หรือฟังตอนแถลงนโยบายที่เดียว แจงพออิงมุกครอบครอง-ครอบจำ แค่เส้นบางๆ ลั่นมีความคิดของตัวเองชัด สทน.ชนโตะทำงานยุค “ทักษิณ” กลับคิดไทยฯ ถก ก.บ.พ.พร.ไว้ก่อน “ผู้กอง” ยืนยันส่ง 4 รายชื่อเดิม นั่ง รมท.อ้างข้อบังคับ หากเปลี่ยนตัวต้องแจ้งให้ทราบก่อน “ชัยวุฒิ” ลั่นต้องไปทั้งพรรคไม่มีแบ่งขาย “ชวน” กรืออยากร่วม รบ.ก็พูดมาตรงๆ แซะ “เดโชชัย” 1 ปีพูดครั้งเดียว “สรรเพชญ์” ใต้อำนากรมรวมชาวสงขลา โผเพื่อไทยยังไม่นิ่ง “เสริมศักดิ์” มีสิทธิบิว  
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปพลาญแม้ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตัว ล่าสุดได้พบหารือกลุ่มผู้บริหารภาคเอกชน หอการค้าไทยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย โดยคาดว่าจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ได้ในช่วงปลายเดือน ก.ย.  
**ผู้นำภาคเอกชนเข้าหาหรือนายกฯ**  
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 23 ส.ค.ที่อาคารชินวัตร 8 กลุ่มผู้บริหารภาคเอกชน ที่เห็นด้วยกับนโยบายเดิมเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้กับกลุ่มประชาชนก่อน นำโดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย นายชาติศิริ โสภณพนิช ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารสภาหอการค้าไทย-จีน เข้าพบหารือกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตรนายกรัฐมนตรี มีนายพิชัย ชูผลทวชีร์ รักษาการ

รองนายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง ร่วมพูดคุยด้วย ต่อมา น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนั้น แต่ภาคเอกชนที่มาในวันนี้บอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมกัน เนื่องจากวันนี้ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน เป็นการแชร์ประสบการณ์ และปัญหาที่ติดขัด มีการทำความเข้าใจกัน  
**คาดถวายสัตย์ปลายเดือน ก.ย.**  
น.ส.แพทองธารกล่าวว่า วันนี้ยังไม่สามารถออกคำสั่งกับหน่วยงานราชการในฐานะนายกฯ ได้ จนกว่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ คาดว่าจะเป็นช่วงเดือน ก.ย. หรือปลายเดือน ก.ย. ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน ตอนนี้อยู่ในช่วงนั้น เมื่อถามว่ารายชื่อมาครบหรือยัง น.ส.แพทองธารนึ่งก่อนจะหัวเราะและตอบว่า “ครบค่ะ” เมื่อถามย้ำว่า รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีปัญหาที่มากแล้วใช่หรือไม่ และพรรค พปชร.ยังอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ น.ส.แพทองธารยิ้มก่อนจะตอบว่า “อยู่ค่ะ”  
**เศรษฐกิจต้องได้รับการกระตุ้น**  
ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ที่นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี พูดในงาน Dinner Talk Vision for Thailand 2024 น.ส.แพทองธารตอบว่า จะให้ความชัดเจนอีกที่ตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพราะเป็นคนอ่านแถลงในวันนั้น ส่วนเรื่องของนายทักษิณได้คุยและปรึกษากันอยู่แล้ว จริงๆมีหลายรูปแบบ สิ่งที่เป็นห่วงกันทั้งทางรัฐบาล รวมถึงนายทักษิณ คิด

ในทิศทางเดียวกันเศรษฐกิจต้องการการกระตุ้นจริงๆ ถ้าเราออกไปเรื่อยๆทั้งกระบวนการ โดยไม่มีการปรับ ประชาชนจะเดือดร้อนมากขึ้น เราตั้งใจจะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนกระบวนการและรายละเอียดต่างๆจะสรุปในวันแถลงนโยบายเมื่อถามว่าประชาชนทุกคนตั้งความหวังไว้จะได้รับข่าวดี นายกฯตอบว่า “ตัวดิฉันมั่นใจว่าเป็นข่าวดีนะ” เมื่อถามว่านายทักษิณพูดชุด กลุ่มเปราะบางจะได้ก่อนเป็นเงินสด น.ส.แพทองธารตอบทันทีว่า นายทักษิณเป็นคนพูดชุดทุกเรื่อง นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน  
**ให้รอวันแถลงนโยบายที่เดียว**  
เมื่อถามว่าวันนี้ไม่ว่านายทักษิณพูดอะไรมา ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า นั่นคือส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาล น.ส.แพทองธารตอบว่า ตอนที่ปรึกษากัน หรือการคิดนโยบายต่างๆ อย่างวันนี้ภาคเอกชนที่มาก็เป็นการขอคำปรึกษาและแนะนำเราต้องการทราบจริงๆว่าแต่ละฝั่งคิดอย่างไร การแลกเปลี่ยนความเห็นถือเป็นเรื่องปกติ นายทักษิณเป็นท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์มีความรู้มากและเป็นบิดาคด้วย เราได้คุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เป็นเรื่องปกติ เมื่อถามว่าถ้าประชาชนอยากได้ความชัดเจนจากนายกฯตัวจริง น.ส.แพทองธารได้หันไปถามนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รักษาการรมว.คลัง ที่ยืนอยู่ด้านหลังว่า อยากช่วยตอบหรือไม่ ก่อนจะหันมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ก่อนข้างจะเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ความชัดเจนต้องรอวันแถลงนโยบาย อย่างฟังถามมากแล้วผิดกฎ ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ากฎอันไหนสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหน หากอะไรสามารถตอบได้จะพยายามตอบเต็มที่แต่ถ้าอะไรที่ผิดกฎของอนุญาตก็ไว้เล็กน้อย





### ▷พบเอกชน

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ รับมอบช่อดอกไม้จากนายผองศรีวิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายชาติศิริ โสภณพนิช ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย โดยในวันเดียวกันนี้ ผู้บริหารภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าพบปะหารือ ที่อาคารชินวัตร 3.

### ครอบครัว-ครอบครัวแค่เส้นบางๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่าจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายทักษิณ มองกันว่าเป็นการแถลงนโยบายรัฐบาลไปแล้ว น.ส.แพทองธารรีบปฏิเสธว่า อันนี้ไม่ใช่เลย ไม่ใช่แน่นอน เพราะนายทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งเรื่องนี้นายทักษิณทราบมาลึกซึ้งแล้วว่า จะได้ออกรายการเตรียมการพูดคุยบนเวทีจริงๆ ท่านหาข้อมูลจากคนต่างประเทศด้วย และข้อมูลจากคนที่ได้แลกเปลี่ยนกัน ฉะนั้นไม่ใช่การแถลงนโยบาย แต่เป็นการพูดถึงวิสัยทัศน์ของท่านที่บางเรื่องอิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยปนกัน หรือเรียกว่ารัฐบาลคิดว่กำลังวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทย

ฉะนั้นนโยบายที่กำลังดำเนินการอยู่ต้องถูกพูด ถือเป็นเรื่องที่ปกคลุมมาก เมื่อถามว่าเพื่อเลี่ยงข้อครหาว่านายทักษิณครอบงำ มีแนวคิดจะให้มีตำแหน่งใดหรือไม่ น.ส.แพทองธารตอบว่า จริงๆแล้วเคยพูดไปก่อนหน้าก็ต้องระวังเรื่องกฎหมาย หรือกฎต่างๆ จริงๆเชื่อเหลือเกินว่าวิสัยทัศน์ของนายทักษิณจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ แต่ไม่ใช่การครอบงำ เป็นคนมีความคิดของตัวเองชัด

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า นอกจากนายทักษิณแล้วยังมีคนเก่งๆอีกมาก แต่ทุกคนจะไม่มองว่าเป็นการครอบงำ เพราะคนท่านนั้นอาจไม่เคยอยู่ในการเมืองเลยไม่เป็นการครอบงำแต่พอดีนายทักษิณเคยเป็นนายกฯ เป็นพ่อของนายกฯ อาจมองเป็นการครอบงำมันจะมีเส้นบางๆ เมื่อถามว่าไม่ใช่เป็นการครอบงำแต่เป็นการครอบครองตามที่นายทักษิณเคยพูดได้หรือไม่ น.ส.แพทองธารหัวเราะพร้อมกล่าวว่า ตอนที่ท่านพูดเป็นการแซวกันเล่นจริงๆ ในบ้านก็สนิทกันอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่พูดเล่นไม่มีการครอบงำแน่นอน เพราะมีความคิดเป็นของตัวเอง และค่อนข้างเป็นคนชัดเจนพอสมควร

### ขนิโตะทำงานยุค "ทักษิณ" กลับดีดไทยฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ช่วงสายวันที่ 23 ส.ค. มีความเคลื่อนไหวที่ตึกไทยคู่ฟ้า ในการเตรียมความพร้อมสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เจ้าหน้าที่ที่กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี (ส.น.) ทำการขนย้ายชุดโต๊ะทำงานนายกฯ จากที่เก็บไว้ในโกดังบ้านพิษณุโลก รวมทั้งโซฟา ชุดโต๊ะเหล่านี้เป็นโต๊ะทำงานเดิมของนายกรัฐมนตรี ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอดีตนายกฯ นายทักษิณ ชินวัตร จนมาถึงสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เมื่อนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ มารับตำแหน่งได้เปลี่ยนใช้ชุดโต๊ะทำงานของตัวเอง จึงทำการขนย้ายชุดโต๊ะทำงานดังกล่าวกลับมาเตรียมใช้อีกครั้ง ส่วนห้องนอนที่นายเศรษฐาเคยทำไว้ ถูกปรับเป็นห้องพักผ่อนและห้องแต่งตัวเหมือนเดิม รวมถึงมีการทำความสะอาดตึกไทยคู่ฟ้า

### 'ไร่กวน "ผู้กอง" ถก กก.บห.พปชร.

เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 21 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร. (กก.บห.) ทั้งหมดจาก 19 คน มาร่วมประชุม 12 คน ประกอบด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัชการอารมณ.สาธารณสุข รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิตติตะวัน รองหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค พล.อ.กฤษณ์ โยธิน ศิริพัฒน์ นายทะเบียนพรรค นายสุธรรม จิตตงาม สส.นครศรีธรรมราช นายกระแสร์ ตะกูลพรพงศ์ สส.หนองคาย นายอภิชัย เศรษฐบุตร นายยงยุทธ สุวรรณบุตร น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ นายอัศววัฒน์ อัศวเหม มี กก.บห.พรรค 7 คน ไม่เข้า

ร่วมประชุม โดย 6 ใน 7 คน อยู่ฝั่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการรมว.เกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรค พปชร. ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รักษาการ รรมช.เกษตรและสหกรณ์ นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร นายสัมพันธัมมอยู่ ชิระ สส.นราธิวาส นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ และนาง บุญยิ่ง นิธิกาญจนา สส.ราชบุรี รวมถึงนายวิรัช รัตนเศรษฐ ก็ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย

### ยื่นยันส่ง 4 รายชื่อเดิม นั่ง รมต.

ต่อมาเวลา 11.26 น. หลังการประชุม พล.อ. ประวิตรกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า เดี่ยวจะให้คนลงมาแถลงขอให้อรรถฯ ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า วาระการประชุมมี 2 ประเด็น คือ ยื่นยันเสนอรายชื่อบุคคลเป็นรัฐมนตรี 4 รายชื่อ ตามแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกฯ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ 3. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมช.สาธารณสุข และ 4. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

### ยกข้อบังคับยึดตามมติ กก.บห.

เรื่องที่ 2 คือการส่งรายชื่อเหล่านี้ให้กับนายกฯ ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม หากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ให้แจ้งกลับมาที่พรรค พปชร. การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค พปชร. ข้อ 17 ที่ให้อำนาจและหน้าที่หัวหน้าพรรคกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของ กก.บห.พรรค ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กก.บห.พรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรคการเมือง

### “ชัยวุฒิ” ชี้หากเปลี่ยนชื่อต้องแจ้ง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ว่า องค์ประชุมวันนี้มีจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง พุดคุยกันถึงการเข้าร่วมรัฐบาล และการส่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี พรรคได้ส่งไปครบถ้วนแล้ว และที่ประชุมเห็นชอบ เพราะมีการเจรจาตกลงใจกันไปแล้ว ต้องรอพรรคเพื่อไทยและนายกฯ ดำเนินการตามรายชื่อที่พรรคส่งไป เมื่อถามว่าส่ง 4 รายชื่อตามที่ออกแถลงการณ์ ใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า หากรายชื่อใหม่มีปัญหาหรือขาดคุณสมบัติ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นคนอื่น ต้องขอความเห็นชอบจาก กก.บห.พรรค ถ้าไม่ตรงตามนั้นถือว่าไม่ตรงตามข้อตกลง เมื่อถามว่าตามข้อบังคับพรรค กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ไม่สามารถส่งรายชื่อรัฐมนตรีเองได้ใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะดำเนินการกฎหมายตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรค และหลักการประชาธิปไตย

### ลั่นต้องไปทั้งพรรคไม่มีแบ่งขาย

นายชัยวุฒิกล่าวอีกว่า เมื่อเราเข้าร่วมรัฐบาลในนามพรรค พปชร. จึงอยากให้เป็นไปตามข้อตกลง ไม่อยากให้เป็นการแบ่งขาย ไปก็ไปทั้งตัวเอาครึ่งตัวไม่ได้ต้องไปทั้งพรรค ไม่อยากให้ใช้ส่วที่เหลือหรือหักกัน ไม่เช่นนั้นทั้งพรรคและรัฐบาลจะเกิดความขัดแย้งกันได้ เมื่อถามว่าหากพรรคแกนนำเลือกเอาเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้เอาทั้งพรรค นายชัยวุฒิตอบว่า ไม่ทราบข้อเท็จจริงรอให้สันทัดก่อน แต่ยืนยันว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้การดำเนินการในนามพรรคให้ถูกต้อง อยากให้การดำเนินการตรงไปตรงมาตามมติของพรรค ไม่อยากให้มีการครอบงำจากบุคคลภายนอก พรรคมาครอบงำข้ามพรรคมันไม่ได้ เมื่อถามย้ำว่าหมายถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ใช่หรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า “ผมไม่ได้พูด แต่พูดหลักการครอบงำพรรคอื่นก็ทำไป แต่ครอบงำพรรค พปชร. ผมว่าไม่ถูกต้อง” เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ นายชัยวุฒิปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว

### มอบอำนาจ “ลุงป้อม” เปลี่ยนตัว

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรค พปชร. แถลงว่าการประชุม กก.บห.พรรค พปชร.วันนี้เพื่อมีมติยื่นยันเสนอรายชื่อบุคคลเป็นรัฐมนตรี หากมีคุณสมบัติไม่ผ่านพรรคเพื่อไทยควรต้องแจ้งกลับมาให้พรรค พปชร.ทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรค พปชร. ที่ได้รับมอบจากที่ประชุม กก.บห.พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเสนอไปใหม่เท่านั้น หากมีการเสนอที่ไม่ได้มาจากพรรค พปชร.ทางพรรคขอปฏิเสธรายชื่อดังกล่าว และรายชื่อที่ส่งไปได้มีการประสานเป็นระยะ เมื่อถามว่าสุดท้ายหากรายชื่อไม่ออกมาตามนี้ พล.ต.ท.ปิยะตอบว่า คงต้องคุยกับพรรค พท.จริงๆ แล้วเป็นอำนาจของหัวหน้ารัฐบาล แต่โดยมารยาทการเมืองต้องพุดคุยกัน หากชื่อที่เสนอไปไม่เหมาะสมหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเรายินดีพร้อมเปลี่ยนคนที่เหมาะสม พรรคมีบุคคลที่พร้อมเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายคน ไม่ต้องห่วง

### ยื่นกรรณ “บิ๊กป้อม” ไม่ทิ้ง พปชร.

เมื่อถามว่า การประชุม กก.บห.วันนี้ กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัสไม่เข้าร่วมสะท้อนถึงรอยร้าวภายในพรรคหรือไม่ พล.ต.ท.ปิยะตอบว่า “ไม่ ร.อ.ธรรมนัสแจ้ง กก.บห.แล้วว่าติดภารกิจเมื่อถามว่ารายชื่อที่ส่งไปตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.ยังไม่มีการติดต่ออะไรกลับมาใช่หรือไม่ พล.ต.ท.ปิยะตอบว่า ในทางการเมืองยังไม่มีการติดต่อกลับมา เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่า พล.อ. ประวิตรจะลาออกจากหัวหน้าพรรค พล.ต.ท.ปิยะปฏิเสธว่า “ไม่มี หัวหน้าพรรคอยู่กับพวกเราตลอด หากเราไม่ทิ้งท่าน ท่านก็ไม่ทิ้งพวกเรา

### “ชวน” กรีดยากร่วม รม.พูดตรงๆ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่ายังไม่ได้รับแจ้งจาก กก.บห.พรรคเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาล ตามระเบียบข้อบังคับพรรค ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม สส.และ กก.บห. ทราบว่ามีความพยายามของ กก.บห.และ สส.บางคนที่ยอยากเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ตอนแรก เห็นได้จากพฤติกรรม การลงมติเลือกนายกฯ ตั้งแต่ครั้งแรก และตอนลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ดังนั้นไม่ควรมาอ้างว่าประชาชนอยากให้ร่วม หากอยากเป็นรัฐบาลก็ควรพูดตรงๆ ว่าอยากเป็น ส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาล เพราะเราเคยไปปรนรังค์ให้ประชาชนในภาคใต้ไม่เลือกพรรคเพื่อไทย เมื่อคนใต้ไม่เลือกจึงไม่อยากทรยศแต่หากเสียงส่วนใหญ่มีมติให้เข้าร่วมรัฐบาลต้องว่ากันไปตามมติของพรรค ไม่มีปัญหา เพราะไม่ใช่ตัวปัญหาของพรรค

### กระสันเป็นรัฐบาลอย่าอ้างคนอื่น

นายชวนกล่าวว่า อยู่กับพรรคมาเกือบ 60 ปี มีส่วนร่วมล้มดูกลูกหลาน ตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกัน ฟันฟุพรรคจนได้เป็นรัฐบาล หากอยากเป็นก็บอกตรงๆ ว่าอยากเป็นรัฐบาล อย่าไปอ้างคนอื่นเราควรพูดเรื่องจริงว่าเพราะอยากเป็น หากมติส่วนใหญ่ให้เป็นเราก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้าไปหลอกไปอ้างเหตุผลอะไรมาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะทำให้คนที่ติดตามเราอยู่มีความรู้สึกในทางลบกับพรรค และไม่เคยพูดว่าหากประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจะลาออกเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมาก เป็นนักการเมืองที่อยู่มาได้เพราะประชาชนเลือก คำไหนคำนั้นอะไรทำได้ก็ทำ อะไรทำไม่ได้ก็บอกตรงๆ จึงไม่พูดว่าจะลาออกเพราะถ้าพูดต้องลาออก

## ไม่เป็นแน่ “ฝ่ายค้านในรัฐบาล”

เมื่อถามย้ำว่าจะเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลหรือไม่ นายชวนยืนยันว่า ไม่ทำแน่นอนเพราะเป็นนักการเมืองตัวจริง ไม่ใช่ชนักฉวยโอกาส ไม่ใช่ชนักกินเมือง ไม่ใช่ชนักปล้นเมือง โกงเมือง ฐูในกตึกกา จึงไม่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล แต่จะใช้สิทธิโดยชอบธรรมที่มี เช่น กฎหมายที่ดีของรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุน ยกเว้นบางเรื่อง เช่น หากมีกรณีทุจริตรวมทั้งทุจริต หากมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรยกขบวนกันไปยอมรับสิ่งเหล่านี้ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือจุดยืนของพรรคต้องมีไม่ว่าอะไรก็ได้ ขออย่าไม่ได้มีปัญหาคำส่วนตัวหรือไปอาจคาดกันคนในพรรคเพื่อไทยแต่ต้องการตอบแทนบุญคุณคนภาคใต้ ที่เหนือไปกว่านั้นคือพรรคประชาธิปัตย์มีเกียรติยศยาวนานเราไม่เคยถูกประณามว่าเป็นพรรคอะไร หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคค้ายเสีย รู้สึกเจ็บร้อนแทน แต่ไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องพรรค ขอรับรองว่าหากจะพูดถึงเหตุการณ์คดียศชัย ขอให้เจาะจงไปที่ตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น ยังมีสมาชิกที่อยู่ข้างนอกอีกมากคงไม่พอใจกับพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้น

## ชะ “เดชอิสริ” 1 ปีพูดครั้งเดียว

นายชวนกล่าวต่อว่า มีข้อสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตั้งใจอยากได้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลสักเท่าไร แต่ปัญหาคือคนของเราอยากร่วมรัฐบาลมากกว่า ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่าหากร่วมรัฐบาลในครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าอาจสูญพันธุ้นคงไม่สูญ อย่างน้อยน่าจะเหลือคนอีกคน ยังเชื่อว่า สส. บัญชีรายชื่อสมัยหน้าน่าจะได้มากกว่าเดิม จากการลงพื้นที่เห็นปฏิภกริยาชาวบ้านก็พอรู้ว่าหลายคนก็ยังอาศัยและเสียดายพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนนายเดชอิสริ ขาวทอง เลขานุการพรรคประชาธิปัตย์ ระบว่า มีนักการเมือง 2 ประเภท คือพวกที่พูดเก่งแต่ทำงานไม่เก่งว่า อยู่สภามากกว่า 50 ปี ไม่เคยได้ยินว่าแบ่งกันเช่นนั้น และเห็นว่านายเดชอิสริเป็นฝ่ายค้านมาเกือบ 1 ปีแทบไม่เคยพูดในสภาเลย หรือจะพูดเพียง 1 ครั้ง ขณะที่ลูกชายพูดเก่งอภิปรายงบประมาณดีมาก อยู่สภามาเคยได้ยินแต่นักการเมืองที่โกงกับไม่โกง ทั้งนี้ แม้จะมีความเห็นต่างก็ไม่ทำให้พรรคแตก

## “สรรเพชญ” ได้อย่างชาวสงขลา

นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายเดชอิสริ ขาวทอง เลขานุการพรรคประชาธิปัตย์ ระบประชาชนจังหวัดสงขลาต้องการให้ไปร่วมรัฐบาลว่า ไม่สามารถตอบแทนที่น้องชาวสงขลาได้หมด จะไปตอบแทนหรือเหมารวม

ที่น้องชาวสงขลาไม่ได้แน่นอนเขาเลือกตัวแทนมา ต้องอยากให้เป็นรัฐบาล แต่ในเมื่อพรรค ปชป.มี 25 เสียง เราจึงตั้งใจทำงานเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าเราทำงานตรวจสอบเข้มแข็งมีวุฒิภาวะตรงไปตรงมา เชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าคงจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นเวลาปีที่พรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่มีเหตุผลที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนี้ เพราะตัวเลขรัฐบาลมีเสถียรภาพพอสมควรแล้ว สิ่งที่พี่น้องประชาชนตั้งตารอคือการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐบาล เรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนกลับมาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและศรัทธาของพรรค

## เป็นฝ่ายค้านก็ทำประโยชน์ได้

เมื่อถามว่า ข้อวิเคราะห์ว่าหากพรรค ปชป. เข้าร่วมรัฐบาลอาจสูญพันธุ้นได้ นายสรรเพชญกล่าวว่า เราทำงานในแนวทางของเรา วันหนึ่งเมื่อเป็นเสียงข้างน้อยในสภาก็ต้องตรวจสอบการทำประโยชน์เพื่อประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวหน้าที่ สส.สามารถไปใช้กลไกรัฐสภาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ ไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ต่างคนต่างมีหน้าที่ถ้าทุกคนมองว่าต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วจะทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ก็ไม่ต้องมีฝ่ายค้านแล้ว ประชาธิปไตยทั่วโลกไม่ต้องมีฝ่ายค้านทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็เปรียบเสมือน

## “หนู” ไม่พูดตั้งพรรคอื่นร่วม รบ.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการรองนายกฯ และ รว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการเสนอรายชื่อรัฐมนตรีแต่ละพรรคเกินโควตาว่า พรรคเราเสนอไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ 8 วันที่แล้ว เป็นเรื่องของนายกฯ ไปก้าวล่วงไม่ได้ เรื่องคุณสมบัติเห็นว่ามอบหมายให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอยู่ ถ้ามีข้อสงสัยก็ติดตามไปยังเจ้าตัวให้ชี้แจง ดีที่สุดต้องชี้แจงด้วยเอกสารที่จะพิสูจน์ข้อสงสัยทั้งหลายได้ เราต้องใช้หลักกฎหมายที่ว่าถ้าคนยังไม่ผิดต้องปฏิบัติเหมือนกับคนบริสุทธิ์ ไม่สามารถไปปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ที่มีความผิดได้ ถ้าชี้แจงไม่ได้ถ้าชัดเจนมีข้อห้าม คิดว่านายกฯ คงไม่กล้านำชื่อขึ้นพูดเกล้าๆ มีขั้นตอนอยู่แล้วถึงให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ หากตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องดีจะได้มีรัฐบาลใหม่ นายกฯแพทองธารจะได้เข้ามาปฏิบัติราชการได้เร็วยิ่งขึ้น

## โผเพื่อไทยสลบภายในยังไม่ถึง

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในการจัดทำบัญชีรายชื่อรัฐมนตรีว่า หลังมีการให้โควตารัฐมนตรีเพิ่ม

แก่กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขานุการพรรค พชช. ไปอีกเก้าอี้ ทำให้โควตาของพรรคเพื่อไทยต้องถูกหั่นออกไป ที่หนึ่งคือ โควตาเดิมที่นายพิชิต ชื่นบานอดีต รมต.ประจำสำนักนายกฯ ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้สำหรับรัฐมนตรีที่ไม่ได้ไปต่อแน่นอนแล้วมี 8 คน คือ นายสุทิน คลังแสง รว.กลาโหม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รว.มหาดไทย นายจักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกฯ ยังมีอีกรายชื่อที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาว่าต้องหลุดแต่ยังไม่ชัดเจนคือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รว.การท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนรายชื่อที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมและยังคงนั่งที่ 4 รายชื่อคือ นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขานุการพรรคเพื่อไทยที่จะมาั่ง รว.การท่องเที่ยวฯ แทนนายชูศักดิ์ สิริวิมล สส.บัญชีรายชื่อ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ คู่ด้านกฎหมาย นายพิชัย นริพทะพันธุ์อดีต รว.พลังงาน เป็น รว.พาณิชย์ และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. รว.มหาดไทย ดูแลงาน กทม. แม้ น.ส.แพทองธารระบว่า มีการส่งชื่อมาครบแล้วแต่ตามที่ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกฯ บอกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้ต้องเข้มข้น ทำให้มีการส่งรายชื่อเกินเข้ามา ทำให้ทุกอย่างยังไม่นิ่ง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้อีก ขณะที่ของพรรคอื่นค่อนข้างนิ่งแล้ว

## สภายังไม่นัดเฟ้นรอง ปธ.สภา

ช่วงสายที่รัฐสภา มีการประชุมวิป 8 ฝ่ายประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และตัวแทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาวาระโหวตเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา และพิจารณากฎหมายสำคัญๆ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวหลังการประชุมว่า ที่ประชุมตกลงร่วมกันเป็นครั้งแรกหลังจากมีวุฒิสภาชุดใหม่ วันที่ 29 ส.ค. มีกำหนดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือของสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย วันที่ 25 ก.ย. พิจารณาร่างกฎหมายเช่น กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 3 ฉบับ กฎหมายว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น ส่วนวันโหวตเลือกรองประธานสภา คนที่ 1 ยังไม่มีกำหนด

## 3-5 ก.ย. ขำ หละงบฯ 68 วาระ 2-3

นางมนพร เจริญศรี รักษาการ รว.คมนาคม ตัวแทนครม.เปิดเผยว่า วันที่ 3-5 ก.ย. สภาจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วาระ 2-3 เพื่อเสนอวุฒิสภาให้พิจารณาในวันที่ 9-10 ก.ย.

ขณะที่การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาต้องรอให้โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่ก่อน ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอย่างละเอียดรอบคอบ คาดว่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน ก.ย. ต้องรอความพร้อมอีกครั้ง

☆ มีต่อหน้า 11

## 3สถาบัน ☆ ต่อจากหน้า 8 สว.รับลูกขงสอบจริยธรรม “อุดม”

อีกเรื่อง นายภัทรพงศ์ ศุกกัษร หรือนายอัมรินทร์ นุรีรัมย์ เข้ายื่นเรื่องร้องต่อ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ให้ตรวจสอบจริยธรรม นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่กล่าวบรรยายที่ จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะเชิงเยาะเย้ยพรรคก้าวไกลถูกยุบ นายภัทรพงศ์กล่าวว่า ที่มาขึ้นให้ สว.ตรวจสอบเพราะ สว.เป็นผู้ให้ความเห็นชอบสรรหาองค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นจะไปยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้าน น.ส.นันทนา กล่าวว่า ทางกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ สว. ในการถอดถอน แต่ยื่นญัตติคืออภิปรายตักเตือนเรื่องจริยธรรมและบทบาทของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความขึ้นตอนได้ อาจยื่นตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมกันเอง ส่วนคำพูดของตุลาการฯผิดจริยธรรมหรือไม่ วิจารณ์ขมขื่นตระหนักได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ และขึ้นอยู่กับว่าจะหันกลับไปพิจารณาตนเองหรือไม่

## ชี้สาธารณชนรู้ไครนายกฯตัวจริง

น.ส.นันทนา ยังกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ในงาน Dinner talk : Vision for Thailand ระบุ พรรค พท. แพ้เลือกตั้งเพราะ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลาดลอดว่า ต้องกลับไปถามประชาชนที่เลือกมา ความตั้งใจที่นายทักษิณพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เมื่อถามว่ามีที่ตั้งข้อสังเกตว่าใครคือนายกฯตัวจริงกันแน่ น.ส.นันทนาตอบว่า เข้าใจว่าสาธารณชนรับรู้แล้วว่า ใครคือ

นายกฯตัวจริง เมื่อถามว่า สว. จะตรวจสอบกรณีนายทักษิณ บอกไม่ได้ครอบงำ แต่ครอบครองเพราะเป็นพ่อของนายกฯหรือไม่ น.ส.นันทนาตอบว่าคงต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่จัดตั้งให้เรียบร้อย หลังจากนั้นภายในกระบวนการ มีใครเป็นผู้แสดงหลัก ใครเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างไร

## กำแพงอิฐตึกสภาหมื่นล้านถล่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันมีการตรวจรับอาคารรัฐสภาไปแล้ว 100% ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2567 แต่ระหว่างนี้ยังมีงานซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของตัวอาคาร ปรากฏว่าเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่บริเวณโชนกลาง สระมรกด ทางเชื่อมระหว่างอาคารสุริยันที่ใช้เป็นห้องประชุมสภาฯ กับทางเดินชั้น 3 โชนห้องทำงาน สส. และประธานกรรมการชุดต่างๆ ที่มีคนงานของบริษัทก่อสร้าง 3 คน กำลังทำงานอยู่บนนั่งร้านเหล็ก เพื่อปรับปรุงซ่อมผนังอิฐที่เป็นช่วงรอยต่อของแผ่นไม้ตะเคียนทองกับอิฐแดง และอยู่ติดกับสวนหย่อมตรงข้ามห้องผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา จู่ๆกำแพงอิฐยาวประมาณ 8 เมตร สูงราว 1.2 เมตร พังลงมาใส่นั่งร้านของคนงานก่อสร้างร่วงกราวลงมาที่พื้นเสียงดังสนั่น ฝุ่นคลุ้ง ทำให้คนงานบาดเจ็บ 2 คน ก้าวแตก 1 คน อีกคนมีรอยถลอกที่แผ่นหลัง และถูกเศษอิฐบาดที่เท้าหัวหน้าคนงานนำไปรักษาที่ห้องพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย

# MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567



M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > SDG UPDATES เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ >

## ปฐพีวิทยา แนะวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย ชีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต 10% เดินหน้านโยบายรณว.ก.เกษตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2567 - 19:54 น.



ปฐพีวิทยา แนะวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย ชีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต 10% เดินหน้านโยบายรณว.ก.เกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้เตรียมเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนำเข้าอีกประมาณ 4 ล้านตัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ โดยทั้งปี 2567 คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมีประมาณ 4.99 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย (มกราคม – มิถุนายน) อยู่ที่ 8.78 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าการผลิต 43,787.27 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาที่ประสบกับภาวะเอลนีโญ ประกอบกับราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง จึงใจให้เกษตรกรเอาใจใส่มากขึ้น



นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้เป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ที่มีภาระกิจหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา

วิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน รวมถึงการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับข้าวโพด ให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจากการรวบรวม ข้อมูลการวิเคราะห์ดินก่อนให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย พบช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ประมาณ 20% จาก ต้นทุนของปุ๋ยที่มีประมาณ 30% ของต้นทุนการเพาะปลูก และทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 10%

“การวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง จะเป็น



เครื่องมือที่จะช่วยให้เกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นหากดินมีธาตุอาหารชนิดนั้นมากอยู่แล้ว“  
นายอนุสรณ์ กล่าว

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สภาพพื้นดินที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ดินมีเนื้อดินร่วน  
ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย และดินเหนียวมีการระบายน้ำดี และถ่ายเทอากาศดี มีค่าความ  
เป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.5-7.5 อินทรีย์วัตถุมากกว่า 1% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 10  
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มากกว่า 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดินลึกมากกว่า  
75 เซนติเมตร หากดินมีความเป็นกรด-ด่าง ต่ำกว่า 5.0 จะเกิดความเป็นพิษของอะลูมิเนียม  
แมงกานีส และเหล็ก แต่หากดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า 8.0 จะทำให้ค่าความเป็นประโยชน์  
ของธาตุอาหารลดลง อาทิ ฟอสฟอรัส สังกะสี และเหล็ก การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นการใช้  
ปุ๋ยให้ตรงกับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการธาตุอาหารของข้าวโพด





นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ผลวิเคราะห์ดินสามารถบอกถึงปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชว่าอยู่ในระดับใดเพื่อเป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามความต้องการของข้าวโพดสามารถใส่ปุ๋ยได้ถูกอัตรา โดยกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้มีการจัดทำตารางการผสมปุ๋ยใช้เองสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ 1.ใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูกโดยผสมปุ๋ย 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60 ตามน้ำหนักที่กำหนดแล้วใช้ให้หมดครั้งเดียว 2. ใส่ปุ๋ย 46-0-0 เมื่อข้าวโพดอายุ 25-30 วันหลังปลูก โดยวิธีโรยข้างแถวแล้วกลบ

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงดินก่อนปลูก ต้องทำคือ 1.กรณีดินมีอินทรีย์วัตถุต่ำ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 700 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูก 2.กรณีดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง น้อยกว่า 5.5 ควรปรับปรุงดินด้วยปูนโดโลไมต์ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงก่อนไถเตรียมดิน ส่วนวิธีการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้ 1.แบ่งแปลงเก็บตัวอย่างดินตามสภาพของพื้นที่ ชนิดดิน ความลาดเอียงของพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่มีความสม่ำเสมอ ขนาดพื้นที่ 5-10 ไร่ต่อแปลง 2.เก็บตัวอย่างดินให้ทั่วพื้นที่อย่างน้อย 5-10 จุดต่อแปลง ที่ความลึก 0-20 เซนติเมตร 3.นำตัวอย่างดินมาคลุกให้เข้ากัน และแบ่งใส่ถุงประมาณ 1 กิโลกรัมพร้อมบันทึกรายละเอียดตัวอย่าง เช่น สถานที่เก็บตัวอย่าง เป็นต้น และ 4.นำตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ตามหน่วยงานที่รับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรมีการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมาวิเคราะห์ในทุกปี เพื่อทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการปรึกษาขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินหรือ การปรับปรุงดิน และการใช้ปุ๋ยสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-25797514 หรือ 0-25794116

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม.

ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ

หน้าแรก / ในประเทศ



### เกษตรกรเช็ดควน!!! 'กรมปศุสัตว์'เปิดเกณฑ์เยียวยาเหตุน้ำท่วม

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567, 11.51 น.

"อธิบดีกรมปศุสัตว์"สั่งสำนักงานปศุสัตว์ทุกพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยให้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ทั้งหมด ส่วนพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ขณะนี้เข้าช่วยเหลือใน 4 จังหวัดภาคเหนือที่น้ำท่วมวิกฤติ ด้วยการนำกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยขนย้ายปศุสัตว์สู่ที่สูง สนับสนุนอาหารสัตว์เวชภัณฑ์ ตลอดจนรักษาสัตว์ป่วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์รายงานสัตว์ตายและสูญหายจำนวนหนึ่งด้วย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ด้านกักกันสัตว์ และศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเต็มกำลัง ตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยเกษตรกรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง และพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที จากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากในภาคเหนือ เนื่องจากฝนตกหนัก ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา

โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา ว่ามีพื้นที่ประสบภัยรวม 22 อำเภอ 68 ตำบล 468 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 24,724 ราย มีสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม 1,478,861 ตัวแบ่งเป็น โค 32,460 ตัว กระบือ 6,082 ตัว สุกร 7,633 ตัว แพะ/แกะ 692 ตัว และสัตว์ปีก 1,431,994 ตัว รวมถึงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 142 ไร่ ส่วนรายงานสัตว์ตายและสูญหายใน 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และน่าน แบ่งเป็น โค 9 ตัว กระบือ 7 ตัว สุกร 12 ตัว แพะ 36 ตัว และสัตว์ปีก 538 ตัว รวมตาย/สูญหาย 602 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าช่วยเหลือเฉพาะหน้า ดังนี้ อพยพสัตว์ 10,783 ตัว มอบพืชอาหารสัตว์ 31,615 กิโลกรัม สนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 506 ชุด รักษาสัตว์ 76 ตัว

ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับรายงานด่วนเมื่อเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2567 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ว่าพื้นที่ตัวเมือง จ.แพร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้ถูกน้ำท่วม จึงทำให้ต้องแจ้งหยุดทำการชั่วคราว ซึ่งขณะนี้พื้นที่เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จ.แพร่ ในพื้นที่ อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง อ.เมืองแพร่ อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย ได้รับผลกระทบหลายราย ส่วน อ.ลอง และ อ.วังชิ้น คาดว่าจะได้รับผลกระทบตามมาอีก 1 - 2 วัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เร่งเข้าสำรวจผลกระทบและความเสียหายด้าน

ปศุสัตว์จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นทันที ที่สถานการณ์คลี่คลายเพื่อเร่งช่วยเหลือชดเชยเยียวยา ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2564 ซึ่งแต่ละชนิดสัตว์จะมีอัตราและเกณฑ์การช่วยเหลือดังนี้

- 1.โค อายุต่ำกว่า 6 เดือน อัตราตัวละไม่เกิน 13,000 บาท ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุ 6 เดือน - 1 ปี 22,000 บาท 1 - 2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท
- 2.กระบือ อายุต่ำกว่า 6 เดือน 15,000 บาท รายละไม่เกิน 5 ตัว อายุ 6 เดือน - 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1 - 2 ปี 32,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท
- 3.สุกร อายุ 1 - 30 วัน 1,500 บาท ไม่เกินรายละ 10 ตัว อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 3,000 บาท
- 4.แพะ/แกะ อายุ 1 - 30 วัน 1,500 บาท ไม่เกินรายละ 10 ตัว อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 3,000 บาท
- 5.ไก่พื้นเมือง/ไก่วง อายุ 1 - 21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 300 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 80 บาท
- 6.ไก่ไข่ อายุ 1 - 21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 100 บาท
- 7.ไก่เนื้อ อายุ 1 - 21 วัน อัตราไม่เกิน 20 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 50 บาท
- 8.เป็ดไข่ อายุ 1 - 21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 100 บาท
- 9.เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ อายุ 1 - 21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 80 บาท
- 10.นกกระทา อายุ 1 - 21 วัน 10 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 30 บาท
- 11.นกกระจอกเทศ 2,000 บาท ไม่เกินรายละ 10 ตัว
- 12.ห่าน 100 บาท ไม่เกินรายละ 300 ตัว
- 13.แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,980 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 30 ไร่

หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ หรือแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

- 006



















# Khaosod Online

🏠 ข่าวด่วน เด่นออนไลน์ บันเทิง หว่ย ดวง กีฬา

## อาสาสมัครจังหวัดร้อยเอ็ด รวมใจช่วยกำจัด ปลาหมอหางดำ พื้นที่บางปูใหม่สมุทรปราการ

นิวส์โมเดิร์น



23 ส.ค. 2567 - 14:22 น.

**กรมประมง พร้อมอาสาสมัครอีสาน ลงแขกลงคลอง ช่วยชาวบ้านกำจัดปลาหมอหางดำพื้นที่สมุทรปราการ เนื่องจากระบาดส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้ำประเภทกุ้งทะเลลดลง ชาวประมงเดือดร้อนหนักมาก**

บริเวณแหล่งน้ำพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ตำบลบางปูใหม่ สมุทรปราการ วันนี้ ( 23 ส.ค.67) กรมประมง นำอาสาสมัครจากจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 ราย และจากเรือนจำกลางสมุทรปราการ จำนวน 35 ราย ลงพื้นที่ลุยกำจัดปลาหมอหางดำในกิจกรรม “ลงแขกลงคลองตัดวงจรการแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2” โดยนายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมด้วย โดยจับได้ 1,101 กิโลกรัม อวนลวก 750 กิโลกรัม และแห 210 กิโลกรัม อวนติดตาม 141 กิโลกรัม รวมทั้งหมดกว่า 2200 กิโลกรัม หลังจากนั้นจะนำปลาหมอหางดำไปทำปลาร้า เพื่อแจกจ่ายประชาชนบริโภคในครัวเรือน

กิจกรรมครั้งนี้ นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงแรง ถอดรองเท้า ห้วนแห ร่วมจับปลาหมอหางดำ ด้วยตนเอง พร้อมเผย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เอาจริงเอาจังในการควบคุมและกำจัดปลาหมอหางดำ ทุกกรมของกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นเร่งขจัดประชากรปลาหมอหางดำออกจากแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเดือดร้อนแก่ปัญหาให้ชาวประมง และเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

นายสุวัจน์ วงศ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำ กระจายไปในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ 19 จังหวัด จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ชลบุรี พัทลุง และปราจีนบุรี ซึ่งกรมประมงได้กำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำ พ.ศ.2567-2570 ไว้ 7 มาตรการ

ซึ่งกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้มาตรการที่ 1 คือ การควบคุมและกำจัดปลาหมอหางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด เพื่อขจัดประชากรปลาหมอหางดำออกจากแหล่งน้ำ ตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน ซึ่งที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันกำจัดเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำในหลากหลายวิธี จนกระทั่งขณะนี้ สามารถกำจัดปลาหมอหางดำออกจากแหล่งน้ำได้แล้วจำนวน 610,708.20 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค.67)

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองแห่งผลผลิตด้านประมง มีกำลังการผลิตสัตว์น้ำประเภทกุ้งทะเล สูงถึง 1,400 ตันต่อปี สร้างมูลค่า 210 ล้านบาท แต่เมื่อเกิดปัญหาการระบาดของปลาหมอหางดำ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลแบบธรรมชาติมีผลผลิตกุ้งทะเลในบ่อเลี้ยงลดลงเป็นจำนวนมาก จึงตั้งทีมเฉพาะกิจในการออกปฏิบัติการกำจัดปลาหมอหางดำ ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ฯลฯ ส่งผลให้ในขณะนี้การระบาดของปลาหมอหางดำลดจำนวนลงได้

## อัลบั้มภาพ 5 ภาพ





23 ส.ค. 2567 19:09 น.

เกษตร > นโยบายการเกษตร | ไทยรัฐออนไลน์

## กรมปศุสัตว์ เร่งช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งสำนักงานปศุสัตว์ทุกพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ให้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 4 จังหวัดภาคเหนือ โดยส่ง จนท.ขนย้ายปศุสัตว์ขึ้นที่สูง สนับสนุนอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์เบื้องต้น ขณะที่ สนง.ปศุสัตว์ จ.แพร่ เจอน้ำท่วม ต้องหยุดช่วยประชาชนชั่วคราว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ด้านกักกันสัตว์ และศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเต็มกำลัง ตามข้อสั่งการของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยเกษตรกรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง และพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที จากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากในภาคเหนือเนื่องจากฝนตกหนัก ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา







โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา ว่ามีพื้นที่ประสบภัยรวม 22 อำเภอ 68 ตำบล 468 หมู่บ้าน โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 24,724 ราย มีสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม 1,478,861 ตัว แบ่งเป็น โค 32,460 ตัว กระบือ 6,082 ตัว สุกร 7,633 ตัว แพะ/แกะ 692 ตัว และสัตว์ปีก 1,431,994 ตัว รวมถึงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 142 ไร่ ส่วนรายงานสัตว์ตายและสูญหายใน 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และน่าน แบ่งเป็น โค 9 ตัว กระบือ 7 ตัว สุกร 12 ตัว แพะ 36 ตัว และสัตว์ปีก 538 ตัว รวมตาย/สูญหาย 602 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่และหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือเฉพาะหน้า ดังนี้ อพยพสัตว์ 10,783 ตัว มอบพืชอาหารสัตว์ 31,615 กิโลกรัม สนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 506 ชุด รักษาสัตว์ 76 ตัว





ทั้งนี้ล่าสุดได้รับรายงานด่วนเมื่อเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2567 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ว่า พื้นที่ตัวเมืองจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้ถูกน้ำท่วม จึงทำให้ต้องแจ้งหยุดทำการชั่วคราว ซึ่งขณะนี้พื้นที่เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรจังหวัดแพร่ในพื้นที่อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอร่องขวาง อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสองแฉ่ง อำเภอเด่นชัย ได้รับผลกระทบหลายราย ส่วนอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น คาดว่าจะได้รับผลกระทบตามมาอีกหนึ่งถึงสองวัน



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 19:41

Site Value: 116,365

PRValue (x3)

349,095

หัวข้อข่าว: กรมปศุสัตว์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เร่งเข้าสำรวจผลกระทบและความเสียหายด้านปศุสัตว์จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นทันที ที่สถานการณ์คลี่คลายเพื่อเร่งช่วยเหลือขอชดเชยเยียวยา ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2564 ซึ่งแต่ละชนิดสัตว์จะมีอัตราและเกณฑ์การช่วยเหลือดังนี้



- 1.โค อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตราตัวละไม่เกิน 13,000 บาท ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุ 6 เดือน - 1 ปี 22,000 บาท 1-2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท
- 2.กระบือ อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท รายละไม่เกิน 5 ตัว อายุ 6 เดือน - 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1-2 ปี 32,000 บาทอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท
- 3.สุกร อายุ 1-30 วัน 1,500 บาท ไม่เกินรายละ 10 ตัว อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 3,000 บาท
- 4.แพะ/แกะ อายุ 1-30 วัน 1,500 บาท ไม่เกินรายละ 10 ตัว อายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป 3,000 บาท
- 5.ไก่พื้นเมือง/ไก่วง อายุ 1-21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 300 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 80 บาท
- 6.ไก่ไข่ อายุ 1-21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 100 บาท
- 7.ไก่เนื้อ อายุ 1-21 วัน อัตราไม่เกิน 20 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 50 บาท
  
- 8.เป็ดไข่ อายุ 1-21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 100 บาท
- 9.เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ อายุ 1-21 วัน 30 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 80 บาท
- 10.นกกกระทา อายุ 1-21 วัน 10 บาท ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป 30 บาท
- 11.นกกะจอกเทศ 2,000 บาท ไม่เกินรายละ 10 ตัว
- 12.ห่าน 100 บาท ไม่เกินรายละ 300 ตัว
- 13.แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,980 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 30 ไร่





หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งที่ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ หรือแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด เวลา 24 ชั่วโมง.





วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี

# กรมชลฯ เกาะติดสถานการณ์น้ำพะเยา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ-กระสอบทราย ช่วยลดผลกระทบมากที่สุด



๒3 สิงหาคม 2567 18:25 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



### กรมชลฯ เกาะติดสถานการณ์น้ำจังหวัดพะเยา พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 23 ส.ค.67 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี นายฐนันต์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกษ์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส จำนวน 350 ถุง และชุมชนท่าวังควาย บ้านแม่ต้า จำนวน 350 ถุง



สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 ตัว และเตรียมกระสอบทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด





หน้าหลัก / การเมือง / ข่าวการเมือง

## "ธรรมนัส" ลงพื้นที่แพร่ เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

เผยแพร่: 24 ส.ค. 2567 16:09 | ปรับปรุง: 24 ส.ค. 2567 16:35 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



**"ธรรมนัส" ลงพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่**

วันที่ 24 สิงหาคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี นายนวนินิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านล่องลือบุญ อ.สอง จ.แพร่



รมว.ธรรมนัส กล่าวว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนวนิตย์ พลเคน) ในการส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายจากอุทกภัยในภาคการเกษตรทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และประมง เพื่อหาแนวทางเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายในพื้นที่เพิ่มเติม

ในโอกาสนี้ รมว.ธรรมนัส และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย ถุงยังชีพกว่า 1,300 ชุด ข้าวสาร 300 ถุง น้ำดื่ม 400 แพ็ก และถุงอาหารสัตว์ 750 ฟอน อีกด้วย

จากนั้น รมว.ธรรมนัส และคณะได้เดินทางต่อไปยังฝายแม่ยม อ.สอง จ.แพร่ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งสถานการณ์แม่น้ำยม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 67 เวลา 10.00 น.) ที่สถานีวัดน้ำ Y.20 บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ ระดับน้ำลดลงกลับลงสู่ตลิ่งแล้ว ขณะที่ฝายแม่ยมมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 426 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 79 เซนติเมตร ส่วนที่สถานี Y.1C (สะพานบ้านน้ำโค้ง) อ.เมืองแพร่ มีน้ำไหลผ่าน 1,400 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 2.4 เมตร แนวโน้มเริ่มลดลง



“สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดแพร่ กระทบเกษตรกรและสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในระยะเร่งด่วน ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมชลประทานได้ดำเนินการวางแผนการระบายน้ำในลุ่มน้ำยมตามระบบ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป” รมว.ธรรมนัส กล่าว

## แกลเลอรี >



# MATCHON ONLINE

บทสนทนาออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > SDG UPDATES เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ >

## รมช.อรรถกรเยือนเมืองน่าน มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม



เมื่อเช้าวันที่ 24 สิงหาคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายฐนันต์ สุทธิ



พิศาล ร่องอธิบดีกรมชลประทาน นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 600 ถุง เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่วัดบุญเรือง บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา และ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่ผ่านมาที่จังหวัดน่าน สถานีวัดน้ำฝานอำเภอเมืองน่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90.8 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำเริ่มลดลง คาดว่าภายใน 1-2 วัน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน รวมไปถึงบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด



บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 08:37

Site Value: 106,855

PRValue (x3)

320,565

หัวข้อข่าว: รถมช.อรรถกรเยือนเมืองน่าน มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม







# 'อิงค์' นำลูยน้ำท่วมผ่านลงเรือแจกของช่วยชาวบ้าน

## ขอโทษคนแพร์-เข้าไม่ถึง แต่ติดตามสถานการณ์อยู่ เดือนรินเจ้าพระยารับมือ!

“นายกขอิงค์” ยกคณะดูน้ำท่วมผ่าน โชว์ทอไข่เจียว ข้าวผัดแจกผู้ประสบภัยก่อนลงเรือให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมขอโทษคนแพร์ที่ลงไปพื้นที่ไม่ได้ ขณะที่สถานการณ์ยังวิกฤติ หลังเขื่อนจีนปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงไม่หยุด “ภูมิธรรม” เล็งขงกรม.ของบฯเยียวยา เผยปีนี้ไม่น่าหนัก ★ มีต่อหน้า 2

'อิงค์' นำลูยน้ำ ☆ ต่อจากหน้า 1  
ข้ามรอยปี 54 ขณะที่ "อนุทิน" สวดท่อนเมืองเชียงราย ไม่อยู่ขณะลงไปพื้นที่ ด้านทีมกู้ภัยเร่งค้นหาเหยื่อ ดินถล่มเกาะภูเก็ต เจออีก 3 ศพ คนงานพม่าฝังได้ ซากปรักหักพังรวมมีผู้สังเวยชีวิต 18 ศพ ส่วนเขื่อนเจ้าพระยา เตือน 7 จว.เตรียมรับน้ำเหนือ

อุทกภัยภาคเหนือหลายจังหวัดยังน่าห่วง หลังเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย ส่วนภาคใต้เกิดดินภูเขาถล่มน้ำฝนไม่ไหว สไลด์ลงมาทับวิลล่าหรูและบ้านพักตากอากาศในศรีปทุม มีผู้สังเวยชีวิตจมน้ำได้ซากปรักหักพัง 10 ศพ บาดเจ็บเกือบ 20 คน ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องชาว จ.แพร์ และ จ.น่าน ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

★ "อิงค์" ขอโทษ-งดไปเมืองแพร์  
ต่อมาเวลา 07.57 น. วันที่ 24 ส.ค. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค

แจกถึงที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ▶  
นายกรัฐมนตรี ยกคณะลงเรือฝ่า กระแสน้ำที่ท่วมสูงตระเวนแจกจ่าย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงภายในชุมชนบ้านภูมิธรรม-ท่าลี่ อ.เมืองน่าน หลังระดับน้ำล่าสุดยังสูงถึง 1.5 เมตร จนต้องหนีไปอาศัยอยู่บนชั้นสอง ส่วนการเดินทางต้องใช้เรือสัญจรเพียงอย่างเดียว.



เพื่อไทย (พท.) ทวิตข้อความผ่าน x ของโฆษกชาว จ.แพร่ ที่ไม่ได้ลงพื้นที่ตามที่วางกำหนดการลงพื้นที่ไป สถานการณ์อุทกภัยว่า "ต้องขอภัยพี่น้องประชาชน จ.แพร่ เป็นอย่างสูง จากเดิมตั้งใจจะลงพื้นที่ 2 จังหวัดคือ น่าน แพร่ แต่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไป จ.แพร่ ได้ จึงไป จ.น่าน ได้เพียงจังหวัดเดียว จะไปที่ อ.เมืองและ อ.ภูเพียง ต้องขอภัยอีกครั้ง ขอส่งกำลังใจให้พี่น้อง จ.แพร่ ผ่าน สส.ทั้ง 8 ท่านของพรรค พท. ที่ตอนนี้อยู่ติดตาม สถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และประสานความช่วยเหลืออย่างท้อเนื่อง ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งที่ดิฉันและทีมงานให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ได้ ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้พี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังในทุกจังหวัด รวมถึงใน จ.ภูเก็ต ที่มีเหตุการณ์ดินถล่มด้วย (ทราบจากพื้นที่ว่าตอนนี้ คลื่นคลายแล้ว เหลือการจัดการพื้นที่) ดิฉันและทีมงาน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด"

### ★ ยกคณะบินขับน้ำตาชาวบ้าน

ที่ท่าอากาศยานจังหวัดน่านเวลา ๘.30 น. วันเดียวกัน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยกคณะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.น่าน มีนายสรวงศ์ เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรค นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.ของพรรค นายคณูพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมไปให้กำลังใจ ผู้ประสบทุกข์ มีนายทรงยศ รามสูตและนายฉัตรพงษ์ สุปรียศิลป์ จากพรรค พท. รอต้อนรับ ทั้งนี้ การลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนประชาชน จ.น่าน ครั้งนี้ น.ส.แพทองธาร ยังคงใช้รถโตโยต้า เวิลด์ ไฮบริด สีดำ ทะเบียน 9 กษ กอ 3882 กรุงเทพมหานคร

### ★ โชว์ทอดไข่เจียวแจกชาวบ้าน

พื้นที่ที่ไปถึง น.ส.แพทองธารเดินทางไปยัง สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองน่านที่ใช่เป็นโรงครัว สำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่าน ทั้งนี้ นายกฯ ได้เดินทางทอดไข่ให้กำลังใจอาสาสมัครและสมาชิกสภาฯ จากจังหวัดที่ไปช่วยกันปรุงอาหาร ให้กับชาวบ้าน พร้อมกันนี้ น.ส.แพทองธารยังช่วย ทำอาหาร ทอดไข่เจียว ผัดเส้น และช่วยทำข้าวผัด เมืองแพร่ร่วมกับ นพ.ชลน่าน และบรรจอาหารใส่ ถุงนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในจุดที่น้ำยังท่วมสูง ทำให้ทีมอาสาสมัครจิตใจที่นายกฯ มาให้กำลังใจถึงที่ ล่างรูปไปขอถ่ายภาพ ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งนำ

กล้วยหอมมาให้กับ น.ส.แพทองธาร และอวยพรว่า จะได้ทำทุกอย่างราบรื่นเหมือนปลอกกล้วย

### ★ ลงเรือตระเวนมอบถุงยังชีพ

จากนั้น น.ส.แพทองธารเดินทางไปที่ชุมชน บ้านภูมิทร์-ท่าลี่ และลงเรือเข้าไปมอบอาหารและถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงถึง 1.5 เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องตัดกระแส ไฟ เพื่อความปลอดภัย ชาวบ้านต่างยินดีที่ได้พบ น.ส.แพทองธาร และเดินลุยน้ำมาจนถึงขอบเรือ พร้อม กล่าวขอบคุณที่มาเยี่ยมถึงพื้นที่ ระบุว่าจิตใจที่เห็น น.ส.แพทองธารมาด้วยตัวเองขอให้บอ่ยๆประชาชนจะได้มีกำลังใจ บางส่วนขอถ่ายเซลฟี่กับ น.ส.แพทองธาร ขณะที่ น.ส.แพทองธารได้ทักทายสอบถามความเป็นอยู่ ส่งยิ้มและบอกประชาชนขอให้ทุกคนอดทน และเป็นกำลังใจให้

### ★ ลั่นทำหน้าที่เต็มตัว-ช่วยทันที

น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์ว่า จากที่เข้าไปดูปริมาณน้ำยังท่วมสูงอยู่ ชาวบ้านยังลำบาก ไม่มีไฟฟ้า ใช้ ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. ได้ให้กำลังใจ และ สส.ของพรรคจะมอบอาหารและน้ำให้แม้ชาวบ้าน จะลำบาก แต่ยังยิ้มแย้มดีใจและโบกมือให้เหมือน เราได้กำลังใจจากชาวบ้านกลับมา ส่วนที่ชาวบ้าน อยากให้ลงพื้นที่บ่อยๆ เราอยากมา และเมื่อได้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวแล้วจะมาทันทีแน่นอนแต่วันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมกับ สส.ของพรรค ช่วยกันดูความเป็นอยู่ทั้งอาหารการกิน สุขภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนำส่งสารแต่ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษแต่มีบางท่านถึงกับร้องไห้เสียใจ ที่ได้เจอ ได้แต่ช่วยเป็นกำลังใจให้กันเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเป็นทางการจะเร่งช่วยเหลือ จะมีมาตรการ ต่างๆออกมาเต็มที่ ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง ในภาคเหนือ รวมทั้งภาคใต้ จ.ภูเก็ต ยังมีปัญหา

### ★ ห่วงภาคกลางเตรียมรับมลน้ำ

เมื่อถามว่าดูเหมือนว่าชาวแพร่จะรู้สึกเสียใจที่วันนี้หัวหน้าพรรค พท. ไม่ได้ลงพื้นที่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เนื่องจากมีปัญหาสถาบันและสภาพอากาศ ความจริงอยากไปมาก ให้ สส.ในพื้นที่เข้าไปดูแล ก่อนเดินทางขึ้นแล้วแต่ไม่คิดว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยน เมื่อถามว่ากังวลสถานการณ์น้ำหรือไม่ที่อาจมากกว่าปีอื่น น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ในหลายพื้นที่ ขณะนี้เริ่มดีขึ้น ระดับน้ำเริ่มลดลง อย่าง จ.น่าน เจ้าหน้าที่รายงานว่าสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นแล้วแต่แน่นอนว่ากำลังใจยังเป็นสิ่งสำคัญ ให้กำลังใจคอน ไหนก็ยังไม่สาย และในพื้นที่ภาคกลางตอนเหนือมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำไว้พอสมควร จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดจาก สส.อีกครั้ง

### ★ ลุยน้ำแจกถุงยังชีพชุมชนม่วงคีต

จากนั้น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ไปที่วัด พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อดูโรงงานทำอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ประสบ ภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้าน พร้อมกับ ทอดหมึกกับอาสาสมัครที่โรงงานเสร็จแล้วเดินทางต่อ ไปบ้านม่วงคีต ต.ม่วงคีต อ.ภูเพียง มีประชาชนรอ ต้อนรับตะโกนส่งเสียง "นายกฯ สุข" และขอถ่ายภาพ จำนวนมาก น.ส.แพทองธารเดินลุยน้ำเข้าไปแจกจ่าย ถุงยังชีพให้กับประชาชนในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขัง พร้อมสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ แสดงความห่วงใย และให้กำลังใจให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

### ★ ขอ มท.1 เร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า บ้านบางหลังอยู่ใน พื้นที่สูงน้ำลดลงจนเข้าไปอยู่อาศัยได้แล้ว แต่ยังคง ทำความสะอาดและฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม ได้ พุดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการรอง นายกรัฐมนตรี และรักษาการ รว.มหาดไทย เรื่อง การเข้ามาดูแลฟื้นฟูเยียวยา จะต้องเร่งเข้ามาดูแล ด่วนที่สุด เพราะหลังจากน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูให้ ประชาชนกลับเข้ามาอยู่ที่พักอาศัยได้ รวมทั้งต้องดูแล สุขอนามัย โดยเฉพาะโรคฉี่หนูที่มากับน้ำท่วม สำนัก อนามัยและกระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร มีกำหนดการจะเดินทางไป ต.กองควาย หรือบ้าน น้ำกรกเก่า อ.เมืองน่าน แต่ถูกน้ำตัดถนนขาด มอบถุง ยังชีพให้ สส.น่าน พรรค พท. ไปแจกจ่ายต่อ พร้อมกำชับให้รับส่งสิ่งมีประชาชน

### ★ 2 รองนายกฯ ลงดูน้ำเขียงราย

ที่จ.เขียงราย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการ รองนายกรัฐมนตรี และรักษา รว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการ รว. มหาดไทย ลงพื้นที่ ติดตามน้ำท่วม อ.เหิง มีนาย ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รอง ผวจ.เขียงราย นำทีม รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สถานีนชนสงฆ์อำเภอเหิง จากนั้นเดินทางไปดูโรงครัว ทักทายบรรดาแม่ครัวที่มาช่วยกันทำอาหารแจกจ่าย ให้กับชาวบ้านและลงมือทำผัดกะเพราหมกส้ม ไปให้ ผู้ประสบอุทกภัย ต่อมา นายภูมิธรรมและนายอนุทิน เดินทางปะประชาชนที่มารอรับถุงยังชีพ นายภูมิธรรม เปิดเผยว่า วันนี้มาในฐานะที่เป็นตัวแทนของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมทั้งฝากความห่วงใย มาถึงพี่น้องประชาชนชาวเขียงรายที่ประสบปัญหา อุทกภัย แต่เสียดายที่บางครั้งไม่ได้เจอผู้ว่าราชการ จังหวัดเขียงรายที่ไปติดตามภารกิจอยู่ที่อื่น ที่จริงก็อยาก ให้ผู้ว่ามาลงพื้นที่อยู่กับพี่น้องประชาชนและคอย

บัญชาการเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่

### ★ "รักษากรอบุณิน" สวดผู้ว่าฯ ไม่อยู่คุมพื้นที่

ด้านนายอบุณิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ รมว.ตร. และรักษากรอบุณิน ไทย กล่าวทักทายน้องประชาชนที่ร่วมมาต้อนรับด้วยภาษาเหนือ จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ผู้ว่าฯ เชียงรายรีบกลับมาดูแลเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เพราะในสถานการณ์แบบนี้ ผู้ว่าฯ จำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่เท่านั้น แต่ก็ไม่เป็นไร ในวันที่ตนมาทำงานแทนผู้ว่าฯ ก็แล้วกัน

### ★ ถก "นายกฯ อึ้งค์" เร่งแก้อุทกภัย

ต่อมาเวลา 12.30 น. นายภูมิธรรม พร้อมนายอบุณินเดินทางจาก จ.เชียงราย ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ น.ส.แพทองธาร นายกฯ ที่ จ.น่าน พร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำท่วม นายภูมิธรรมเปิดเผยว่า ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ในขณะที่หัวหน้าพรรค พท.มีตำแหน่งนายกฯ ด้วย แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตรงนี้เป็นความยากลำบาก จึงหารือกันบอกว่าไม่ต้องห่วง อย่างพื้นที่ลุ่มน้ำปิงน้ำมาแรงและเร็วแต่เป็นน้ำหลาก คาดว่าวันที่ 25 ส.ค. จะดีขึ้น ส่วนที่ จ.เชียงราย ถือว่าเขาลงวันที่ 25 ส.ค. ตนจะมาอีกครั้ง เน้นย้ำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและให้ดูทางน้ำไว้ หากมีฝนตกหนักช่วงเดือน ก.ย. อีกครั้งจะได้แก้ปัญหาทันที และยังสั่งการให้สำนักเลขาธิการ กกต. จัดทำถุงยังชีพ 10,000 ชุด เพื่อมอบที่ จ.เชียงราย 5,000 ชุด และ จ.แพร่ 5,000 ชุด พร้อมประสานกับนายก อบจ. เชียงใหม่ ออกมาช่วยนอกพื้นที่ ตนได้ทำหนังสือไปให้สามารถดำเนินการได้

### ★ ไม่น้ำจ้ารอยน้ำท่วมใหญ่ปี 54

นายภูมิธรรมกล่าวว่า สำหรับมวลน้ำภาคเหนือในขณะนี้จะไม่ป้องกันอย่างไรไม่ให้กระทบกับภาคกลางนั้น หากเราไม่สามารถแก้ได้ทั้งระบบจะมีปัญหาเช่นนี้ ตอนนี้เขื่อนที่มีอยู่ยังพอรองรับได้ เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ 50-60% กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ดส่วนน้ำที่ไปแม่น้ำปิงวัง ไม่ค่อยมีปัญหา แต่น้ำไปแม่น้ำยมต้องหาทางระบายน้ำเพราะความลึกเห็นของประชาชนยังแตกต่างกัน บางส่วนอยากให้มีเขื่อนแก่งเสือเต้น แต่บางคนกลัวจะทำลายทรัพยากรต้องไปคุยกันให้จบส่วนการระบายน้ำตอนนี้อง จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ลงแม่น้ำโขง จ.แพร่ และ จ.น่าน ก็พยายามระบายออก 2 ข้างทางกระทรวงคมนาคมสั่งการไปยังกรมทางหลวงเตรียมแก้ปัญหาจุดที่เป็นปัญหาขวางทางน้ำให้ขุดคอสะพานให้น้ำไหล ให้กองทัพเตรียมทำสะพานเบสิลิจูดที่สะพานขาด เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกังวลจ้ารอยน้ำ

ท่วมใหญ่ปี 54 นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่น่าเราต้องเตรียมการรองรับน้ำที่จะมาในช่วงมรสุม แต่น้ำตอนนี้คิดว่าจบแล้ว

### ★ เล็งถก กรม.อนุมิติงบฯ มาช่วย

เมื่อถามว่าขณะนี้เรายังรอคณะรัฐมนตรี (กรม) ชุดใหม่กระทรวงต่างๆ ประสานงานกันเรียบร้อยไหม นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ตนสั่งการได้ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ จึงสั่งการได้ทั้งหมด อาจใช้อำนาจนายกฯ เปิดประชุม กรม.อนุมิติงบฯ ประมวลซ่อมแซมพื้นที่ที่หินสภาพเร็วขึ้นตรงนี้อาจใช้ขบกลางและพื้นที่ จ.สุโขทัยเป็นพื้นที่รับน้ำ เราตั้งสำนักงานรับมือน้ำด้านหน้าไปเตรียมการไว้แล้วและยืนยัน แม้ กรม.ชุดใหม่ยังไม่ออกมาจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงาน คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องทำหน้าที่จนกว่า กรม.ชุดใหม่จะมา

### ★ แม่น้ำโขงล้น-เงินปล่อยน้ำเพิ่ม

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงบริเวณสถานีวัดระดับน้ำ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นน้ำท่วมล่าสุดน้ำเพิ่มสูงถึง 10 เมตร เริ่มเอ่อล้นเข้าไปยังถนนกันลิ่งและถนนแม่น้ำสาขาจนระบายได้ช้า ขณะที่แม่น้ำอิงที่ไหลมาจากกว๊านพะเยาทะลักสองฝั่งท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักเชียงของ เผยว่า กังวลว่า แม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นอีก ตอนนี้อยู่ที่ 10 เมตรแล้ว สาเหตุมาจากเขื่อนจิ่งหงของจีนปล่อยน้ำมาเพิ่มขึ้นนี้คือปัญหาใหญ่และผลกระทบจะเกิดขึ้นกับท้ายน้ำบ้านเรา อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ถ้าถึงระดับ 11-12 เมตร ถือว่าวิกฤติรุนแรง เกิดความเสียหายขึ้นกับพี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขาอย่างรุนแรงแน่นอน

☆ มีต่อน้ำ 10

### 'อึ้งค์' นำลูยน้ำ ☆ ต่อจากหน้า 2

### ★ เมืองแพร่อ่วม-หนีน้ำขึ้นชั้นสอง

ส่วนที่ จ.แพร่ สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย ล่าสุดน้ำจาก อ.เมืองแพร่ ไหลเข้าพื้นที่ท้ายน้ำ อ.สูงเม่น และ อ.เด่นชัย หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว ส่วนในพื้นที่บ้านวังวน หมู่ 3 ต.สบสาย อ.เมืองแพร่ ยังวิกฤติ น้ำท่วมสูง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายสิบหลังคาเรือน ต้องหนีไปอาศัยบนชั้น 2 มาแล้ว 2 วัน 2 คืน ส่วนบ้านชั้นเดียวไม่สามารถอยู่ได้ ขณะที่การสัญจรไปมาต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเส้นทางต่างๆ ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง โดยมีภาคเอกชนต่างๆ ระดมความช่วยเหลือไปให้ถึงที่และต้องป็นกำแพงส่ง

อาหารและน้ำให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ ในเบื้องต้นด้าน "ไทด์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์" หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นำทีมอาสาสมัครลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมท่วมสูงถึง 2 เมตร

### ★ "ธรรมนัส" คุยน้ำท่วมช่วยเกษตรกร

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยบ้านล่องลือบุญ อ.สอง จ.แพร่ มีนายนาโม นิตย พล.เสน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยกว่า 1,800 ชุด จากนั้นเดินทางไปดูฝายน้ำแม่ยม อ.สอง ล่าสุดสถานีวัดน้ำ Y.20 บ้านห้วยสัก อ.สอง ระดับน้ำลดลงถึงสุดลิ่งแล้ว ขณะที่ฝายแม่ข่ายมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 426 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 79 ซม. ส่วนที่สถานี Y.1C (สะพานบ้านน้ำโค้ง) อ.เมืองแพร่ น้ำไหลผ่าน 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำยังสูงกว่าตลิ่ง 2.4 เมตร และมีแนวโน้มเริ่มลดลง ร.อ.ธรรมนัสเผยว่า สั่งการให้สำรวจความเสียหายทั้งด้านพืชด้านปศุสัตว์และประมง เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในระยะเร่งด่วนและให้การชลประทานวางแผนการระบายน้ำในลุ่มน้ำยม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

### ★ ชาวเชียงใหม่ผวา-แม่ปิงทะลัก

จ.เชียงใหม่ ลำน้ำแม่ปิง อ.เมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบของประชาชน ล่าสุดระดับน้ำในลำน้ำแม่ปิงอยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤติแค่ 1 เมตรกว่า ส่งผลให้ชาวเชียงใหม่เริ่มแตกตื่นกลัวว่าน้ำจะท่วมหนักเหมือนกับปี 2565 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เปิดประตูน้ำระบายน้ำ 3 บาน และคุมปริมาณน้ำไหลผ่านอย่างใกล้ชิดไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ไปถึงอำเภอตอนล่างทั้ง อ.หางดง อ.สันป่าตอง และ อ.จอมทอง ส่วนลำน้ำแม่ปิงเหนือประตูระบายน้ำรวมทั้งเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำที่ 1 เจริญสะพานนารัฐ อยู่ที่ 2.31 เมตร ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีก 1.40 เมตร

### ★ กว๊านพะเยาวิกฤติรับน้ำเกินพิกัด

จ.พะเยา ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาเกินปริมาณการกักเก็บไหลเข้าท่วมชุมชนรอบกว๊านถนน และวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมืองพะเยา เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้พระเณรและชาวบ้านต้องช่วยกันบรรจุน้ำใส่กระสอบทำเป็นแนว



**ลูนน้ำท่วม** น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.น่าน ก่อนเดินทางไปทำอาหารแจกชาวบ้านที่โรงพยาบาลพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และมอบถุงยังชีพภายในชุมชนม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง.

กำแพงกันน้ำรอบบริเวณพระวิหารวัดศรีโคมคำอย่างเร่งด่วน ขณะที่เจ้าหน้าที่ชลประทานพะเยานำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่องไปติดตั้งเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณรอบพระวิหารตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมทั้งด้านนอกและด้านในพระวิหารที่มีพระพุทธรูปพระเจ้าองค์หลวงโบราณอายุ 833 ปี พระคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ด้านในวิหาร

### ★ ขุดทางรถไฟช่วยผันน้ำแม่น้ำยม

ที่จ.สุโขทัยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำรถแบ็กโฮมาขุดเปิดทางรถไฟ บริเวณสะพานคลองน้ำไหล บ้านคลองน้ำไหล ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำยมไปทางแม่น้ำน่าน

เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ หลังจากแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ขบวนรถไฟจากสถานีสวรรคโลก-คีตาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ต้องหยุดวิ่งชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

### ★ ลุ่มน้ำโขงระทึก-น้ำจ่อล้นตลิ่ง

ส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่จ.หนองคายล่าสุดระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง 40 ซม. บางพื้นที่ที่อ่อล้นตลิ่งและมีแนวโน้มน้ำสูงขึ้นอีก 50-60 ซม. หลังมีฝนตกลงมาเพิ่ม ล่าสุดนายสมภพ สมิตะศิริ ผวจ.หนองคาย ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ อ.ท่าบ่อ อ.โพนพิสัย และ อ.โพธิ์ตาก เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

และดินถล่ม ช่วงวันที่ 24-30 ส.ค. ส่วนที่จ.นครพนมแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 9.60 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่งแค่ 2 เมตร ส่งผลให้ลำน้ำสาขาสายหลัก ทั้งลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน และลำน้ำสงคราม รวมถึงลำห้วยสาขากระบายได้เข้าอ่อท่วมนาข้าวและพื้นที่เกษตรติดริมน้ำเสียหายกว่า 10,000 ไร่ เช่นเดียวกับ จ.บึงกาฬแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอีก 50 ซม. แต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 2.30 เมตร แต่สถานการณ์ยังน่าห่วงเนื่องจากแม่น้ำสายหลักจากฝั่ง สปป.ลาวไหลมาบรรจบที่จ.บึงกาฬ ล่าสุดนายไพฑูริย์ เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำคณะตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิด

### ★ ระดมทีมหาเหยื่อดินถล่มภูเกิด

ส่วนที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม จ.ภูเก็ตร วัตถุประสงค์สังหารามหรือวัดกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันวางแผนค้นหาผู้สูญหายจากเหตุฝนตกหนักและดินโคลนถล่มจนมีผู้เสียชีวิต 10 ศพ เป็นคนไทย 2 ราย นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 2 ราย และชาวเมียนมาอีก 6 รายและผู้สูญหายอีก 1 ราย ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดญาติผู้ประสบภัยแจ้งมีผู้สูญหายเพิ่มเป็น 8 ราย ปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำสุนัขดมกลิ่นชื่อ "แชนดี้" เพศเมีย อายุ 3 ปี หนึ่งในชุดยอดสุนัขสกัดทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติ K9 ที่เคยเข้าร่วมภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยในซากตึกมารวมค้นหาเหยื่อดินโคลนถล่มด้วย

### ★ เจอฝังดินอีก 3 ยอดรวม 13 ศพ

ทีมกู้ภัยต้องเร่งค้นหาบุคคลสูญหายแข่งกับเวลาเนื่องจากในพื้นที่ยังมีเมฆฝนปกคลุมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถค้นหาผู้สูญหายติดอยู่ใต้ซากบ้านหักแรงงานต่างด้าวเป็นศพชายหญิงชาวเมียนมา 2 ราย เบื้องต้นคาดว่า เป็นฝาแฝดกัน ก่อนส่งศพชันสูตร รพ.วชิระภูเก็ต ขณะเดียวกันทีมกู้ภัยยังคงกระจายกันออกค้นหาผู้สูญหายเป็นหญิงชาวเมียนมาอีก 1 ราย ถูกฝังอยู่ใต้บ้านเช่าเช่นเดียวกัน ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มรวมเป็น 13 ศพ เป็นคนไทย 2 คนชื่อ น.ส.ศุภานันท์ ประตุชัย อายุ 45 ปี และ น.ส.สุชาติ ไหมซ้อน อายุ 50 ปี ชาวรัสเซีย 2 ศพ และชาวเมียนมา 9 ศพ เป็นหญิง 5 ศพ ชาย 4 ศพ

### ★ พ่อเมืองจีสอบต้นเหตุดินสไลด์

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ภูเก็ต กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาดินและหินภูเขาสไลด์ว่าเหตุการณ์ดินและหินภูเขาสไลด์จากฝนตกหนักเกิดขึ้นติดต่อกัน 2 ครั้งแล้วในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ครั้งแรกเกิดใน ต.กะรน อ.กะทู้ เมื่อ ก.ค.ที่ผ่านมา ไซโคลไ่มมีประชาชนสูญหาย บาดเจ็บและเสียชีวิต และครั้งที่ 2 เกิดใน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต รอยต่อลื่นวันที่ 22-23 ส.ค. สอบถามกรมทรัพยากรธรณีทราบว่าฝนตกหนักเกินกว่า 200 มิลลิเมตร ทำให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหว กรมทรัพยากรธรณีแนะนำให้ปลูกพืชคลุมดิน จังหวัดกำลังจัดหาเมล็ดต้นกฐินยักษ์และต้นไทรมาหว่านตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงทั่วทั้งภูเก็ต 7-8 จุดตามที่ได้บินสำรวจไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนมาตรการทางกฎหมายต้องตรวจสอบผู้

☆ มีต่อหน้า 11



## 'อิงค์' นำลูยน้ำ ☆ ต่อจากหน้า 10

ที่ขึ้นไปบุกกรุกพื้นที่ป่าไม้ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดดินโคลนสไลด์น้ำ จะเกิดจากการก่อสร้างลานจอดรถและห้องน้ำของ วัดพระใหญ่บนยอดเขานาคเกิด ต.กะรน ตรวจสอบพบว่าวัดพระใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดจะตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง มีป่าไม้ เป็นเจ้าภาพหลักรวมถึงภาคประชาชนร่วมด้วย เพื่อหา สาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากจุดนี้หรือไม่อย่างไร หาก "ไม่" เป็นสาเหตุจะได้ดำเนินการในมาตรการอื่นต่อไป

### ★ เกาะลันตาวิ่งหนีตายภูเขาล่ม

ขณะที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ช่วงเช้าวัน เดียวกันเกิดฝนตกหนักนานกว่า 2 ชม. ทำให้ดินภูเขา ด้านหลังตลาดนัดบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน ถล่ม ลงมาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงขายของตกใจพากัน วิ่งหนีหน้าตาตื่นออกจากตลาด กลัวว่าจะเกิดเหตุ ข้ำรอยที่ จ.ภูเก็ต เพราะหตุจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากตลาด และไม่มีบ้านเรือนผู้คนอาศัย ทำให้ไม่มีใครได้รับ อันตราย ส่วนสถานการณ์ฝนตกบนเกาะลันตาซึ่ง เป็นย่านท่องเที่ยวชื่อดัง ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทัน เอ่อท่วมถนนสูงเฉลี่ย 30-50 ซม. มีรถลุยน้ำเครื่องยนต์ ดับหลายคัน นอกจากนี้ น้ำยังไหลท่วมบ้านที่อยู่ต่ำกว่า ถนนเสียหายหลายหลัง

### ★ เตือน 7 จว.ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ส่วนที่ จ.ชัยนาท นายวัชร ไกรสัย ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 12 ออกประกาศแจ้ง

เตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 3 แจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย จ.อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ลพบุรี ให้ทำการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าติดตามสถานการณ์ เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เป็นฤกษ์สำคัญดอก สุดท้าย ก่อนที่มวลน้ำจะเข้าสู่กรุงเทพฯ ขณะนี้มี เกณฑ์จะระบายน้ำในอัตรา 500-700 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที จะส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ไปถึง ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 1-1.20 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

### ★ ใช้ดินถล่มภูเกิดยกกระดานเตือนภัย

เวลา 20.00 น. วันที่ 24 ส.ค. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและ ทวิตผ่าน X ถึงเหตุการณ์ดินถล่มที่ จ.ภูเก็ต ว่า "ดิฉัน ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจาก เหตุการณ์ดินถล่มที่จังหวัดภูเก็ตไว้ ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เราจะต้อง แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อรับมือ ภัยพิบัติให้ดีขึ้น เพราะปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะทวี ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต"



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค >

# กรมชลฯ บูรณาการเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.แพร่

© 24 สิงหาคม 2567 15:38 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



วันที่ 24 ส.ค.67 นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 1,300 ถุง และข้าวสารอีก 300 ถุง ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำ ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ก่อนจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 08:54

Site Value: 64,929

PRValue (x3)

194,787

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ บูรณาการเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.แพร่



เนื่องจากมีฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากทางตอนบนของกลุ่มน้ำยม ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น มีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำยมหลายแห่ง ปัจจุบัน (24 ส.ค.67 เวลา 12.00 น.) ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอสอง ระดับน้ำลดลงกลับลงสู่ตลิ่งแล้ว ขณะที่ฝายแม่น้ำยม ระดับน้ำเหนือฝายสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.00-1.50 เมตร เนื่องจากทำการชะลอน้ำหน้าฝาย ทำให้น้ำหน้าฝายยกตัวสูงขึ้น คาดว่าจะลดลงตามลำดับ ส่วนที่สถานี Y.1C (สะพานบ้านน้ำโค้ง) อำเภอเมืองแพร่ มีน้ำไหลผ่าน 1,367 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 2.25 เมตร แนวโน้มเริ่มลดลง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและมอบถุงยังชีพ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งยังต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 - 29 ส.ค. 67 นี้ จะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน จึงขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน



บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 08:54

Site Value: 64,929

PRValue (x3)

194,787

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ บูรณาการเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.แพร่





# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออบนไลป์

หน้าแรก หุ้บ-การเงิน ◯ อสังหา เศรษฐกิจ ◯ การตลาด การเมือง ต่างประเทศ ในประเทศ รถยนต์ ◯

## 'ธรรมนัส' รมว.เกษตร ลงพื้นที่ จ.แพร่ ลุยช่วยน้ำท่วม จ.น่าน กรมชลฯตั้งศูนย์บัญชาการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2567 - 21:02 น.



'ธรรมนัส' รว.เกษตรกร ลงพื้นที่ จ.แพร่ "อรรถกร" รว.เกษตรกร ลุย.เวียงสา อ.ภูเพียง จ.น่าน มอบถุงยังชีพ-หญ้าอาหารสัตว์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรมชลประทานตั้งศูนย์บัญชาการเกษตรประสานงานข้อมูลน้ำ ด้านเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำ อีกรอบ เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ เฝ้าระวัง

วันที่ 24 สิงหาคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 1,300 ถุง และข้าวสารอีก 300 ถุง ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์น้ำ ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ก่อนจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ฝายแม่ยม ตำบลบ้านหมุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่





เนื่องจากมีฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากทางตอนบนของกลุ่มน้ำยม ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น มีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำยมหลายแห่ง ปัจจุบัน (24 ส.ค.67 เวลา 12.00 น.) ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอสอง ระดับน้ำลดลงกลับลงสู่ตลิ่งแล้ว ขณะที่ฝายแม่น้ำยม ระดับน้ำเหนือฝายสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.00-1.50 เมตร เนื่องจากทำการชะลอน้ำหน้าฝาย ทำให้น้ำหน้าฝายยกตัวสูงขึ้น คาดว่าจะลดลงตามลำดับ ส่วนที่สถานี Y.1C (สะพานบ้านน้ำโค้ง) อำเภอมืองแพร่ มีน้ำไหลผ่าน 1,367 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 2.25 เมตร แนวโน้มเริ่มลดลง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและมอบถุงยังชีพ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งยังต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 - 29 ส.ค. 67 นี้ จะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน จึงขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน



ด้าน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายธรรณงค์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 600 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมอบหม้ออาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา และ ต.ผายแก้ว อ.ภูเพียง

จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่ผ่านมาที่จังหวัดน่าน สถานีวัดน้ำฝอนอำเภอเมืองน่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90.8 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำเริ่มลดลง คาดว่าภายใน 1-2 วัน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน รวมไปถึงบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

## กรมชลประทานตั้งศูนย์บัญชาการฯ

ล่าสุดนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์บัญชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพื่อใช้ในการประสานงาน รวบรวมข้อมูลร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (สทนช.) ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



“จากการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ(แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 67 ที่ผ่านมา ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ แทนนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมฯ ได้มีข้อสั่งการให้กรมจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเพื่อใช้ในการประสานงานเรื่องน้ำท่วมดังกล่าว ”

ทั้งนี้ กรมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้ง เตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย มีการ ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็น เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ผลการดำเนินการแก้ไข บรรเทา และการให้ความช่วยเหลือ หวังให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

## เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ เฝ้าระวัง

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา วันที่ 24 ส.ค.67 เวลา 11.00 น. เชื่อนเจ้าพระยา เริ่มทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 550 ลบ.ม./วินาที เตรียมรองรับปริมาณน้ำทางตอนบน พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สถานี C2 อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 857 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ ต่ำกว่าตลิ่ง 6.15 เมตร

สำหรับ สถานี C13 เชื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปริมาณน้ำไหลผ่าน 550 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 7.41 เมตร หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

## 'ธรรมนัส' รุดติดตามโครงการอ่างฯช่วยเหลือเพิ่มศักยภาพเก็บกักช่วยเหลือพื้นที่ลำปาง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการรมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหมูพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 7 บ้านแท่น ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง พบผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ตลอดจนตรวจพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทำนบดินอ่างเก็บน้ำ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหมูพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ประเภทเขื่อนดินแบบแบ่งโซน พื้นที่รับน้ำ 1.50 ตารางกิโลเมตร ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 225,500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 163,700 ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง

ตลอดปี 283,107 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งประโยชน์ของโครงการหากแล้วเสร็จ จะช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภคของราษฎร หมู่ 7 บ้านแท่น ต.นายาง อ.สบปราบ 236 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์กว่า 200 ไร่ ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (พ.ศ.2568-2569) อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต่อไป ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯ ได้กำชับให้มีระบบกระจายน้ำ ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อการเพาะปลูกอย่างทั่วถึง

สำหรับสถานการณ์น้ำใน จ.ลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งหมด 87 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 482.563 ล้าน ลบ.ม.ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 266.555 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 55.24 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ทั้งสิ้น 237 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 49.26 ของความจุรวมกันทั้งหมด



ติดตาม : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหมู พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 7 บ้านแท่น ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ประเภทเขื่อนดินแบบแบ่งโซน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม นำในการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง



วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

หน้าหนึ่ง | ราชสำนัก | การเมือง | อาชญากรรม | ต่างประเทศ | ภูมิภาค | กีฬา | เศรษฐกิจ | เทคโนโลยี

# จับตาน้ำท่วม! "รมว.ธรรมนัส" มอบ "รมช.อรรถกร" ปักหลักสุโขทัย ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

แชร์ ไลน์ โพสต์

© 24 สิงหาคม 2567 21:06 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ข่าวทั่วไทย



วันที่ 24 ส.ค.67 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำนงจังหวัดสุโขทัย โดยเดินทางไปยังบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ร่วมกับ นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการมวลน้ำในลำน้ำยมซึ่งจะรับน้ำต่อจากจังหวัดแพร่ เพื่อตัดยอดน้ำ ตามประตูระบายน้ำ (ปตร.) ต่างๆ ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าในตัวเมืองสุโขทัย พร้อมกันนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งสำรวจความพร้อมของ ปตร.หกบาท, ปตร.ตะคร้อ, ปตร.ยมเก่า, ปตร.คลองน้ำไหล, ปตร.คอรุม เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน ต่อไป







นอกจากนี้ รมช.อรรถกร ยังได้สั่งการให้ขจัดสิ่งกีดขวางในลำน้ำ สำรวจ ปตร.ทุกบานให้สามารถใช้งานได้ รวมทั้งให้ใช้โดรนบินสำรวจการไหลของน้ำและฝายระวาง โดยเตรียมรายงาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร ซึ่งจะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยในวันพรุ่งนี้ (25 ส.ค.67) ต่อไป



# ที่ปรึกษาฯผลักดันโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะปิวที่ลำพูน

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปิว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำพูน โดยมี นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยโอกาสนี้ที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะ ได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่มารอยื่นหนังสือถึง รมว.เกษตรฯ เพื่อช่วยผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ และลงพื้นที่บริเวณจุดจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปิว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายบุญสิงห์กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามครั้งนี้เพื่อติดตามและผลักดันโครงการฯ ให้เกิดการขับเคลื่อนโดยเร็ว พร้อมกับประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยเร่งดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดทำแผนในปี 2569 เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการและออกแบบใหม่และเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณปี 2569 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี จึงแล้วเสร็จ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปิว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำพูน ตั้งอยู่ที่พื้นที่บ้านแม่สะปิว หมู่ 2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และสำนักงาน

เลขาธิการ กปร.เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำในกลุ่มน้ำสาขาแม่ทา ที่สมควรดำเนินการ ได้แก่ น้ำแม่ขนาด น้ำแม่เมย และน้ำแม่สะปิว ซึ่งมีทำเลที่เหมาะสมในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ โดยจะสามารถเก็บกักไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในเขตลุ่มน้ำแม่ทา ได้ จึงสมควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยด่วนตามความเหมาะสม

ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 สำนักพระราชเลขานุการ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน เรื่องขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำแม่สะปิว กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ถวายฎีกาขอพระราชทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะปิว และได้นำความถวายบังคมทูลฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะปิว ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือที่ รล.0005/20051 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539

กรมชลประทาน จึงดำเนินการจัดทำการศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2541 ต่อมาได้รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ผ่านความเห็นชอบจาก คชก.เมื่อเดือนธันวาคม 2554 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้

## ฉก.พญานาคราชลุยจับปลายข้าวเถื่อน

พ.อ.วิรัช สัตตบุษย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช กล่าวว่า ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร ได้แก่ ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ด่านตรวจประมงมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารกองบังคับการควบคุมที่ 1 และหมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรมายังฝั่งประเทศไทย บริเวณบ้านห้วยน้อย หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร จึงได้

จัดกำลังพลลาดตระเวนในพื้นที่ โดยพบเรือต้องสงสัยแล่นตามลำน้ำโขงจากฝั่งลาวมายังประเทศไทย จอดเทียบท่าบริเวณริมแม่น้ำโขง พบกลุ่มคนประมาณ 10-20 คน กำลังขนวัตถุต้องสงสัยซึ่งเป็นที่สงสัยว่าเป็นข้าวขึ้นมาจากไต้หวันโกดังไม่ทราบชื่อ จึงได้แสดงตัวเพื่อทำการขอตรวจค้นแต่เมื่อกลุ่มคนดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่ ได้แสดงอาการตกใจและวิ่งหลบหนีไปได้

จากการตรวจสอบโกดังที่ถูกเปิดประตูทิ้งไว้ พบของกลาง คือปลายข้าวบรรจุในกระสอบสีขาว 100 กระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม น้ำหนักรวม

5,000 กิโลกรัม มูลค่า 75,000 บาท โดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของโกดังดังกล่าว และเนื่องจากการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกักกีด (ปลายข้าว) นั้น จะต้องนำเข้าหรือนำผ่านทางด่านตรวจพืชเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขที่ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 ซึ่งกรณีนี้พบการกระทำความผิดตามมาตรา 10 จึงได้ทำการตรวจยึดของกลาง และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีต่อไป

## กรมชลประทานรับมือฝน ส่งเตรียมการในทุกพื้นที่

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 38,241 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 50% ของความจุอ่างฯ รวมกัน สามารถรับน้ำได้อีก 38,096 ล้าน ลบ.ม.เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 9,846 ล้าน ลบ.ม. (40% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 15,025 ล้าน ลบ.ม.จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำช่วงฤดูฝนปี 2568/67 ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 5,853 ล้าน ลบ.ม.(38% จากแผนฯ) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 2,142 ล้าน ลบ.ม.(43% จากแผนฯ)

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา ควบคู่กับการตรวจสอบอาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา ที่สำคัญให้กำจัดผักตบชวา/สิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมปฏิบัติตาม 10 มาตรการรับมือฝนปี 2567 ตามที่คณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการรมว.เกษตรและสหกรณ์

# ดันปัญหาหน้าเป็นวาระแห่งชาติ

## สุขุบทัยจมนทะเลลึกท่วม ภูมิธรรมยังลงพื้นที่ เขื่อนเจ้าพระยาปรับ

สุขุบทัยอ่วมหนัก น้ำยมล้นซัดคันดินแตกน้ำทะเลลึก  
ท่วมบ้าน 50 หลังจมนบาดาล เจ้าหน้าที่นำกระสอบ  
ทรายและถุงบิ๊กแบ็กวางเสริมอีก **★ มีต่อหน้า 6**

### ดันปัญหาหน้า **★ ต่อจากหน้า 1**

3 ชั้นป้องเขตชุมชน ชาวบ้านเผยปีนี้น้ำมากกว่า  
ปี 54 บางจุดสูงกว่า 2 เมตร ด้าน “ภูมิธรรม”  
ลงพื้นที่เกาะติดน้ำท่วมบ้านและเชิงชาย มั่นใจ  
เอาอยู่ เขื่อนยังมีที่ว่างรับน้ำได้อีก ชันมวลน้ำไป  
ไม่ถึง กทม.แน่นอน เล็งดันปัญหาหน้าเป็นวาระ  
แห่งชาติส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจ.ชัยนาทปรับระบายน้ำ  
เพิ่มรองรับน้ำเหนือ ขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำโขง  
จ.บึงกาฬ เข้าขั้นวิกฤติน้ำขึ้นสูงรอบ 5 ปี

อุทกภัยภาคเหนือขยายวงกว้างหลายจังหวัด  
หลังลำน้ำสายหลักแอ่งล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวสวนเกษตร  
และบ้านเรือนประชาชน ขณะที่บริเวณดอนบนลุ่มน้ำ  
เจ้าพระยาเตรียมรับน้ำเหนือ ทำให้เขื่อนเจ้าพระยา  
จ.ชัยนาท ด้านกักน้ำสำคัญต้องเพิ่มการระบายน้ำ  
ให้สมดุลกับมวลน้ำที่ไหลบ่าลงมา พร้อมแจ้งเตือน  
จังหวัดท้ายเขื่อนรับมือน้ำท่วม

### **★ ระทึกน้ำยมล้นพองเมืองสุโขทัย**

สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 25 ส.ค. ที่จ.สุโขทัย  
เกิดเหตุระทึกก้นแม่น้ำยมรับมวลน้ำมหาศาลจาก จ.แพร่  
ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทะเลลึกผุดบริเวณกลาง  
สะพานพระร่วง เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.  
เมืองสุโขทัยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องนำกระสอบทราย  
มาอุดกั้นกลางดึก ส่วนสะพานพระแม่ย่าเป็นอีกจุดเสี่ยง  
ที่น้ำจะเอ่อล้นฝั่งเจ้าหน้าที่นำบิ๊กแบ็กและกระสอบทราย  
ทำแนวกันน้ำทั้งสองฝั่งของสะพานเพื่อบังคับให้น้ำไหล  
ไปตามเส้นทาง ป้องกันไม่ให้น้ำไหลซัดล่อสะพาน  
เข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนพระแม่ย่า ขณะเดียวกัน  
น้ำเอ่อล้นพนังกันน้ำสูงเกือบ 2 เมตร บริเวณด้านหลัง  
โกดังเบียร์ช้าง ล.ธานี อ.เมืองสุโขทัยเจ้าหน้าที่ต้อง  
ระดมกระสอบทรายวางเสริมเพิ่มอีก 3 ชั้น ป้องกัน  
น้ำไหลท่วมในชุมชนวังหินนางพัสสนดอนทิพพา

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สั่งเจ้าหน้าที่  
เสริมกระสอบทรายในทุกชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำยม  
เป็นการด่วน

### **★ คันดินแตกจมนบ้านกว่า 50 หลัง**

นอกจากนี้ แม่น้ำยมยังกัดเซาะแนวคันดิน  
ริมบ้านวังโพธิ์ หมู่ 5 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย  
พังหลายเป็นทางยาวกว่า 30 เมตร น้ำไหลทะลัก  
ท่วมบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 หลัง  
ชาวบ้านต้องรีบขนย้ายทรัพย์สินมีค่าและสัตว์เลี้ยง  
หนีน้ำกลางดึก มีทหารชุดบรรเทาสาธารณภัย  
ช่วยเหลือนำประชาชน (ชุดที่ 1) กองพันเสนารักษ์ที่  
28 กองบัญชาการหน่วยที่ 3 เข้าช่วยเหลือนำประชาชน  
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ขณะที่ชาวบ้านหมู่ 2  
ต.ปากแควอ.เมืองสุโขทัย ช่วยกันนำไม้ยูคาลิปตัส  
ทำกำแพงกันน้ำริมตลิ่งแม่น้ำยมที่ถูกกระแสน้ำเซาะ  
เป็นแนวยาว อีกทั้งถนนริมแม่น้ำเกิดรอยแยกเป็นทาง  
บริเวณซอยลึกและซอยโรงน้ำปลาหัวถนนแห่งน้ำไหล  
ท่วมบ้านเรือนประชาชน

### **★ ชาวบ้านเผยปีนี้น้ำมากกว่าปี 54**

ส่วน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ปริมาณน้ำ  
บริเวณคลองยม-น่านที่รับน้ำจากแม่น้ำยมทางประตู  
ระบายน้ำบ้านคลองหกบาท ต.ป่ากุมเกาะ เอ่อล้น  
เข้าท่วมพื้นที่หมู่ 7 ต.ในเมืองน้ำเซาะคันคลองขาดยาว  
ประมาณ 20 เมตร ไหลบ่าเข้าท่วมสวนมะม่วง  
และไร่อ้อย น้ำยังไหลท่วมหมู่ 18 ต.ในเมือง ที่อยู่  
ติดกัน นางบุญยัง ขอบทอง อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลข  
ที่ 68 หมู่ 18 ต.ในเมือง เผยว่า ปริมาณน้ำปีนี้มาก  
กว่าปี 54 ถึง 2-3 เท่า บางจุดน้ำท่วมบ้านสูงกว่า  
2 เมตร ชาวบ้านต้องนำรถยนต์และสัตว์เลี้ยงหนี  
ไปไว้บนถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงบ้านส่วนใหญ่ปลูกแบบ  
ยกพื้นใต้ดินสูง ชาวบ้านยังหนีน้ำไปอยู่บนบ้านได้

### **★ “สมศักดิ์” รับน้ำมากเกินรับไหว**

ขณะที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข  
ลงพื้นที่ไปดูประตูระบายน้ำแม่ข่ายม บ้านหาด  
สะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก หลังรับรายงานว่ามี  
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นไปยังสะพานคลองน้ำไหลที่  
ต้องตัดทางรถไฟสายย่อยช่วยให้การระบายน้ำไหล  
สะดวกมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเยี่ยมผู้ปวยที่ศูนย์พักพิง  
ชั่วคราว วัดคลองวังทอง อ.สวรรคโลก นายสมศักดิ์  
กล่าวว่า วันนี้ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย เนื่องจากคลื่น  
ปลายน้ำเพิ่ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้ำไปออกทุ่งนา  
ต้องเร่งเยียวยาทันต่อไป อย่างไรก็ตาม วันนี้แม่น้ำ

ยมสายหลักค่อนข้างตึงเครียด เพราะระดับที่ควบคุม  
อยู่ 62 รทก. แต่ที่ประตูระบายน้ำแม่ข่ายมอยู่ที่ 64  
รทก. สูงขึ้น 2 เมตร จะเป็นปัญหา ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จะ  
ท่วมตัวเมือง จากนั้นเป็นหน้าที่กรมชลประทาน ที่  
จะบริหารไม่ให้ตัวเมืองเสียหาย

### **★ แพร่น้ำลด-เหลือเขตเมืองเก่า**

ที่ จ.แพร่ น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะ  
เขตเทศบาลเมืองแพร่ น้ำลดแล้วประชาชนต่างเข้า  
ทำความสะอาดบ้านที่เต็มไปด้วยคราบดินโคลน  
และขยะ ขณะที่ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการ  
ทหารบก นำกำลังพลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์  
และช่วยชาวบ้านที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด  
แพร่ ลานวัฒนธรรม อบจ.แพร่ มีนายชุตติเดช มี  
จันทร์ ผวจ.แพร่ และนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก  
อบจ.แพร่ ให้การต้อนรับพาลงเรือไปมองดูยังชีพ  
แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองเก่าบริเวณกำแพง  
เมืองรอบศาลากลางจังหวัดแพร่ที่น้ำยังท่วมขังอยู่  
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำออก ส่วน อ.เด่นชัย  
อ.ลอง และ อ.วังชิ้น น้ำยังท่วมสูงหลายตำบล  
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำยม ชาวบ้านเดือดร้อน  
กว่า 200 ครอบครัวย

### **★ “ภูมิธรรม” เกาะติดน้ำท่วมบ้าน**

ที่ จ.น่าน นายภูมิธรรม เวชยชัย รอง  
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่  
ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จุดแรกไปวัดอัมพวัน  
(ม่วงใต้) ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผาเพื่อติดตามสถานการณ์  
น้ำผ่านรถ Mobile War Room พร้อมมอบถุง  
ยังชีพแก่ประชาชน 728 ชุด และฟังบรรยายสรุป  
สถานการณ์น้ำจากนางรอยบุญ รัศมีเทศผอ.สถาบัน  
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นายภูมิธรรม  
กล่าวว่า ขอให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ทุกหน่วยงาน

รับทราบอย่างแท้จริงเพราะฝนยังคงอยู่และขอให้กระจายรดโมบายไปในหลายพื้นที่รวมถึงให้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนกลาง เพราะขณะนี้สถานการณ์ยังต้องจับตาอยู่ รวมถึงที่ จ.สุโขทัย ที่สถานการณ์อาจหนักได้เพราะน้ำเริ่มไหลลงไปที่ จ.สุโขทัย ขอให้ใช้โดรนติดตามความเคลื่อนไหวของมวลน้ำ และขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยให้ข้อมูลประชาชนจากกรณีกระแสน้ำว่า น้ำอาจจะท่วมหนักเหมือนปี 2554 เพื่อที่ประชาชนเกิดความสบายใจ

## ★ ดันปัญหาหน้าเป็นวาระแห่งชาติ

นายภูมิธรรมกล่าวว่า รัฐบาลทราบปัญหาและพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับชาว จ.น่าน จ.แพร่ และ จ.เชียงราย รัฐบาลพยายามคาดการณ์ล่วงหน้าถึงจุดต่างๆที่จะเกิดเหตุการณ์ เครื่องมือขณะนี้ค่อนข้างตรงกับสถานการณ์อยากให้ประชาชนรับฟังข่าวสารเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายได้อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนเดิม จากภาวะโลกร้อนต้องพูดถึงต้นตอต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ ควรทำเรื่องน้ำเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเคยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยนายกฯยังลักษณ์ ชินวัตร สั่งเตรียมงบประมาณ 2-3 ล้านล้านบาท แต่ครั้งนี้อยู่ประมาณการว่า 5-6 ล้านล้านบาท คิดว่าจะทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแม้ว่าจะใช้งบประมาณมากแต่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยเพราะเป็นน้ำหลากยังไม่นาน คิดว่าปี 54 ที่ครั้งนั้นน้ำไม่มีที่ไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือการฟื้นฟูสภาพบ้าน คนสั่งการทุกหน่วยงานไปแล้วทั้งกระทรวงพาณิชย์ว่าอย่าให้ของขาดตลาดอย่าให้ฉวยโอกาสที่เราอาศัยสินค้ากระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องการสัญจรกระทรวงอื่นๆก็ทำงานร่วมกันขอให้ประชาชนสบายใจได้

## ★ ย้ำน้ำไม่ถึง กทม.-ไม่ซ้ารอย 54

“ยืนยันรัฐบาลไม่นั่งนอนใจและประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา ไม่ว่าฝนจะตกอย่างไรจะไม่ไปถึง กทม. ขอให้สบายใจได้ ส่วนที่กังวลว่าน้ำจะท่วมหนักเหมือนปี 54 รัฐบาลเอาข้อมูลมาดูแลแล้วยังมีที่ว่างในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนเพียงพอรับน้ำได้ ขอความกรุณาน้ำนี้ประชาชนทุกชายภาคพอแล้วอย่าสร้างความตื่นตระหนกยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่หาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายฯเข้าทำหน้าที่

☆ มีต่อหน้า 7

## ดันปัญหาหน้า ☆ ต่อจากหน้า 6

แล้ว จะทำเรื่องเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรืออาจให้กระทรวงเกษตรฯร่วมมือกันส่งเสริมแผนบริหารจัดการน้ำ ขณะนี้เราใช้แผนแม่บทสมัยปี 54

ช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ คิดว่าจำเป็นหากทำได้จะแก้ปัญหาในระยะยาวได้ เรื่องดังกล่าวจะนำเข้า ครม. ช่วงต่อไป” นายภูมิธรรมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วม จ.น่าน นายภูมิธรรมยกคณะออกจากท่าอากาศยานฝูงบิน 466 กองทัพอากาศ จ.น่าน เดินทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยบ้านหนองบัว หมู่ 5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง และบ้านหล้าจาว หมู่ 1 ต.หล้าจาว อ.เวียงแก่น

## ★ ชุมชนรอบกว๊านพะเยาระทม

ที่จ.พะเยาสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ลดลงส่วนบริเวณกว๊านพะเยามีลดลงแต่ยังอยู่ช่วงวิกฤติเกินปริมาณการกักเก็บและระบายผ่านประตูระบายน้ำสถานีประมงไหลลงแม่น้ำอิงเอ่อท่วมชุมชนรอบกว๊านพะเยาและพื้นที่ท้ายน้ำทั้งในเขต ต.เวียงและพื้นที่รอบนอก รวมถึงอำเภออยู่ติดลำแม่น้ำอิง นอกจากนี้น้ำกว๊านพะเยายังท่วมถนนเส้นทางหลักสายพหลโยธินถนนชอชกว๊านพะเยาในตัวเมืองบ้านวัด ฟาร์มเลี้ยงไก่ ไร่ และบ่อปลาจมน้ำเสียหายเกือบหมดส่วนที่บ้านหนองลาวจ.ห้วยแก้ว อ.ภูพานยาว ถูกน้ำกว๊านพะเยาและแม่น้ำอิงไหลท่วมสูง ชาวบ้านต้องย้ายสัตว์เลี้ยงพวกไก่ ไร่ และหมู ไปอยู่ข้างถนนที่น้ำท่วมไม่ถึง

## ★ ขุนตาลหนักส่อจมน้ำกว่า 1 ค.

จ.เชียงรายแม่น้ำอิงยังไหลท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบ้านป่าข่า หมู่ 8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล ชาวบ้านเดือดร้อนเกือบครึ่งหมู่บ้านกว่า 80 หลังคาเรือน เนื่องจากกว๊านพะเยาปล่อยน้ำลงมาเพิ่มตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. นายสอน เทพสมบัติ ผอ.บ้านป่าข่า เผยว่า คาดว่าครั้งนี้จะท่วมช้านานกว่าเดือน เนื่องจากจะมีน้ำจากกว๊านพะเยาปล่อยลงมาเพิ่มสมทบกับน้ำที่ท่วมอยู่ก่อนแล้ว มีแนวโน้มว่าจะหนักกว่าเดิมและรุนแรงกว่าทุกปีส่วนความช่วยเหลือมีทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สนภ.3 นทพ.ลงมาช่วยชาวบ้าน พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ในช่วงน้ำท่วม

## ★ ดินภูเขาถล่มทับบ้านพัง 2 หลัง

ส่วนที่บ้านโง้งไก่อ หมู่ 5 ต.ดับเต้า อ.เทิง จ.เชียงราย เกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ลงมาทับบ้าน หลังเกิดเหตุ ร.ท.นิทัศน์ สิงห์คราม ผบ.ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.81 นำทหารพรานลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ตรวจสอบพบบ้านตั้งอยู่ติดภูเขาถูกดินถล่มทับ 2 หลัง หลังแรกเป็นบ้านของนายปี สิริทิ อายุ 53 ปี สภาพบ้านพังเสียหายหมดทั้งหลัง ส่วน

อีกหลังบ้านของนายณรงค์ สิทธิ อายุ 51 ปี น้องชาย นายปี ถูกดินสไลด์ทับห้องครัวหลังบ้านติดกับชายเขาเสียหายบางส่วน เมื่อต้นให้เจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินความเสียหายอีกครั้งว่าจะซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

## ★ ส.ชนเสียมช่วย ปชช.ถูกตัดขาด

ด้านสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายจัดเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มไปลงที่สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลลัวะ (ศรีสว่าง) อ.เทิง จ.เชียงราย และโรงเรียนบ้านรักไทย หมู่ 19 ต.ดับเต้า อ.เทิง มอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและขาดแคลนอาหาร หลังเกิดฝนตกหนักช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ถนนถูกตัดขาดและเกิดดินสไลด์ทับเส้นทางหลายจุด ขณะที่บนภูชี้ฟ้าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ต.ดับเต้า อ.เทิง เกิดถนนทรุด 6 แห่ง คอสะพานขาดสัญจรไม่ได้

## ★ บึงกาฬน้ำโขงขึ้นสูงสุดรอบ 5 ปี

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬล่าสุดระดับน้ำโขงทะเล 12.15 เมตร ใกล้ถึงจุดวิกฤติ 13 เมตร สูงสุดในรอบ 5 ปี ทำให้น้ำมวลน้ำไหลกลับตามลำห้วยสาขาต่างๆตั้งแต่ อ.ปากคาด อ.เมือง บึงกาฬ อ.นุ่งกล้า และ อ.บึงโขงหลงเอ่อท่วมนาข้าวจมน้ำมากกว่า 2 ไร่แล้ว โครงการชลประทานบึงกาฬต้องปิดประตูระบายน้ำห้วยลาด อ.ปากคาด ประตูระบายน้ำห้วยก้านแพง และเร่งสูบน้ำระบายออกลำน้ำโขงเพื่อลดปริมาณน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรใน 8 ตำบลของ อ.เมืองบึงกาฬ ลำสูบน้ำลำห้วยหนองเบนไหลท่วมจุดกลับรถใต้สะพานทางหลวงสาย 212 (บึงกาฬ-ปากคาด) บ้านลำหมื่น ต.โคสี อ.เมืองบึงกาฬเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงบึงกาฬต้องนำป้ายไปติดตั้งแจ้งเตือนชาวบ้านเพื่อความปลอดภัย

## ★ นครพนมน้ำท่วม 2 หมื่นไร่

ด้านนายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม นายสันติพันธุ์ พันธุ์จันทร์ หัวหน้าโครงการชลประทานนครพนมและนายเดช บำรุงหงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 10 เมตร ทำให้ลำน้ำสาขาระบายไม่ได้ นายวันชัยเผยว่า ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดลำน้ำอุบลลำน้ำสงคราม อ.นาหว้า อ.นาทม และ อ.ศรีสงคราม เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ล่าสุดพบว่าน้ำเอ่อท่วมนาข้าวเสียหายกว่า 20,000 ไร่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือทุกด้าน



### ★ ดร.สอบญาติเหยื่อดินถล่มภูเก็ต

ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม จ.ภูเก็ต วัดกิตติสังฆาราม หรือวัดกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต พล.ต.ท.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบ.ประจำสำนักงานผ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรา เวชชาภินันท์ รอง ผบ.ภ.8 เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัย และญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 13 ศพจากเหตุการณ์ดินถล่ม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว รวมถึงจัดพนักงานสอบสวนสอบปากคำญาติผู้ตาย พล.ต.ท.พิทักษ์ เผยว่า ตำรวจสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตไว้เป็นพยานแล้ว 10 คดี รวมถึงออกหนังสือให้รับศพและออกใบมรณบัตร 2 คดี ที่เหลือญาติแจ้งว่าจะให้ผู้ประสานงานมาติดต่อขอรับเอกสารอีกครั้ง

### ★ เตือนลุ่มเจ้าพระยารับน้ำเหนือ

ส่วนสถานการณ์จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงสายวันเดียวกัน บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 952 ลบ.ม./วินาที ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาสำนักชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท ปรับการระบายน้ำเพิ่มเป็น 649 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.95 เมตร/รทก. ท้ายเขื่อนอยู่ที่ 9.40 เมตร/รทก. ระดับน้ำห่างจากตลิ่ง 6.94 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงเกือบ 1 เมตร และยังมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

### ★ “อ่างทอง-อยุธยา” น้ำขึ้น 80 ซม.

ด้านนายเดชเล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่ 4 เนื่องจากพบว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นช่วงวันที่ 24-30 ส.ค.67 คาดว่าในอีก 1-3 วันข้างหน้าปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมืองนครสวรรค์จะมีน้ำไหลผ่าน 1,000 ลบ.ม./วินาที รวมปริมาณน้ำสาขาอีก 200 ลบ.ม./วินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน 2 ฟังในอัตรา 300 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทานต้องปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระหว่าง 700-900 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 40-80 ซม. บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม้มีน้ำน้อย) จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน

### ★ ปศุสัตว์เชี่ยวชาญเกษตรกร 5 จว.

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายจิติ โลหะปิยะพันธ์ ผู้ช่วยปลัด

☆ มีต่อหน้า 12

▷ **บรรเทาทุกข์** นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้ชาวบ้าน ระหว่างนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนเวียงแก่นพิทยาคม บ้านหลายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มั่นใจปีนี้ไม่ซ้ำรอยน้ำท่วมปี 54 ยันเขื่อนรับน้ำได้อีก ไม่ถึง กทม.แน่.

### ดันปัญหาหน้า ☆ ต่อจากหน้า 7

กระทรวงเกษตรฯ มอบเจ้าหน้าที่พระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยบ้านเจดีย์และบ้านดอนมูล ต.คูใต้ อ.เมืองนำมาจากข้อมูลวันที่ 24 ส.ค.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์เฉพาะภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และแพร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 34,083 ราย มีสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม 2,010,267 ตัว แบ่งเป็น โค 41,659 ตัว กระบือ 7,567 ตัว สุกร 14,842 ตัว แพะ/แกะ 1,045 ตัว และสัตว์ปีก 1,945,154 ตัว รวมถึงแปลงหญ้าเลี้ยง

สัปดาห์ 1,022 ไร่

### ★ “สุริยะ” สั่งทุกหน่วยช่วยน้ำท่วม

ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ทันที พร้อมทั้งจัดตั้งสะพานเบรลีย์ในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ จากการรายงานกรมเจ้าท่า (จท.) นำของช่วยเหลือในพื้นที่ อ.เมืองแพร่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขุดขยายคอสะพานบริเวณคลองน้ำไหล อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รฟท.จำเป็นต้องประกาศหยุดเดินขบวนรถท้องถิ่น 405/406 สีลาอาสน์-สวรรคโลกชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.เป็นต้นไป

### ★ อว.ส่งโดรนเข้าพื้นที่เข้าถึงยาก

ส่วน น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า สั่งการให้ จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วม อว.เผื่อระวังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจะเปิดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์บรรเทาและพักพิงให้ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมระดมกองทัพโดรน ทั้งในส่วนของกระทรวง อว. และเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมาปฏิบัติการในการสำรวจและขนของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ยังมีเรือไฟฟ้าที่จะเข้าไปให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่รวมถึงยังมีบ้านสำเร็จรูปที่นอนอย่างพารา และถุงยังชีพที่มีอาหารนวัตกรรมการพร้อมทานโดยไม่ต้องอุ่น ยา และของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ผู้ประสบภัยอีกด้วย



## สศอ.เตรียมเยือนบรูไนฯพบปะนักลงทุน เจรจาใต้กรอบขยายตลาดสินค้าฮาลาลไทย

ผู้จัดการรายวัน360° – สศอ. เผย เตรียมคณะ เยือนบรูไนฯ ประสานภาครัฐ พบปะนัก  
ลงทุน เจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือในการขยายตลาดสินค้าฮาลาลไทย มุ่งยกระดับ  
อุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ ASEAN Halal Hub ภายในปี 2570

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ได้  
มอบหมายให้คณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมด้วย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งผู้ประกอบการไทย เดินทาง  
เยือนบรูไนในดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2567 เพื่อดำเนินกิจกรรมการ  
เจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือในการขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลไทย รวมถึง  
การจัดงาน Halal Thai Night เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายตลาดสินค้า  
ฮาลาลไทย

สำหรับผลจากการประชุมคณะกรรมการฮาลาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 กระทรวง  
อุตสาหกรรมได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา  
อุตสาหกรรมฮาลาลไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567-2570) ในระยะ 1 ปีแรก Quick Win ให้  
บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะกิจกรรมการเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือในการขยายตลาด  
สินค้าและบริการฮาลาลไทยกับกลุ่มประเทศเป้าหมาย ได้แก่ มาเลเซียและอินโดนีเซีย  
เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการ  
ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฮาลาล ครั้งที่ 4  
และการประชุมคณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ครั้งที่ 18 ภายใต้แผนงานการ  
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-  
Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ณ เมืองลิงกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย

ทั้งนี้ ในปี 2568 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านคณะทำงาน  
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล เพื่อร่วมแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยอีกด้วย  
สำหรับแผนงานต่อไป คือ การประชุมความร่วมมือทวิภาคี ไทย-บรูไนในดารุสซาลาม เพื่อ  
ต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจตามผลการเยือนระดับผู้นำของทั้งสองฝ่าย

โดยการเยือนบรูไนในครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าพบหน่วยงานสำคัญด้าน  
อุตสาหกรรมฮาลาลของบรูไน ได้แก่ Barramundi, Darussalam Enterprise (DARe)  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา MSMEs, Brunei Darussalam Food Authority (BDFA)  
ด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร, Ministry of Finance and Economy  
กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจบรูไน หน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ  
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Brunei Economic Development Board (BEDB)  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและ  
ธุรกิจใหม่บรูไน

ในการเข้าพบเจรจาหรือขยายความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยน  
ประสบการณ์การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทยและบรูไน ส่งเสริม  
และพัฒนาฮาลาลทั้งในด้านอาหารและที่ไม่ใช่อาหาร (Food and Non-Food) เพื่อยก  
ระดับมาตรฐานและเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม  
ฮาลาลของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม  
ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2570)

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้ประกอบการมีกำหนดการเข้าพบเจรจาหรือ  
กับภาคเอกชนรายใหญ่ และนักลงทุนสาขาอุตสาหกรรมฮาลาลของบรูไน อาทิ บริษัท  
Ben Foods (B) Sdn Bhd. ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าโภคภัณฑ์  
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าขนาดใหญ่และทันสมัย และมีการ  
ลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ Barramundi Group Ltd. ซึ่ง  
เป็นบริษัทอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลา โดยเน้นการเพาะเลี้ยงและจัดจำหน่ายปลา  
บารมันต์ ที่มีชื่อเสียงในด้านความสดใหม่และคุณภาพสูง ความมุ่งมั่นในการจัดการที่  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญการจัดงาน Halal Thai Night ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม The Empire Brunei โดยได้เชิญแขกผู้มีเกียรติจากทั้งบรูไนและไทย เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลไทย และสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยและบรูไน มุ่งสู่เป้าหมายในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค ASEAN Halal Hub ภายในปี พ.ศ. 2570

โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลเป้าหมายในการนำเสนอ ได้แก่ อาหารฮาลาล แพชั่นฮาลาล ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางฮาลาล โกโก้ฮาลาล และบริการและท่องเที่ยวฮาลาล ตามร่างแผนปฏิบัติการในระยะ Quick Win ปี 2567 เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานการผลิตฮาลาลไทย รวมถึงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ศักยภาพสินค้าและบริการฮาลาลไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมการเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือในการขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาล ไทย-บรูไน ครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับนโยบายที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทยและบรูไน ต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับไทยได้ในหลายด้าน เช่น การขยายตลาดสินค้าฮาลาลไทย การลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฮาลาล และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

โดยล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแห่งบรูไนในดารุสซาลาม ได้บรรลุการเจรจาเพื่อจัดทำ “ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาส่งเสริมการส่งออกฮาลาล” เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขั้นตอนทางกฎหมายภายในประเทศ เพื่อเตรียมการลงนามระดับรัฐมนตรี ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทวิภาคี ไทย-บรูไนในดารุสซาลาม ของทั้งสองฝ่ายในเร็ว ๆ นี้.